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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา 

  (นายมานิจ  สุขสมจิตร ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ขอขอบคุณทานอนุกรรมาธิการที่มาประชุม  

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงตอทีป่ระชุม อยากจะเรียนวางานของพวกเราไดเปนที่

ชื่นชมของกรรมาธิการวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและตรวจรางกฎหมายประกอบ โดยการประชุม 

คราวที่แลวทานเสริมเกยีรติไดชวยอธิบาย บังเอิญผมติดภาระ ผมก็เลยขอทานเสริมเกียรติชวยอธบิาย  

ซึ่งเปนที่ชืน่ชมของคณะกรรมาธิการมาก โดยเฉพาะทานประธานทานอัครวิทยก็ไดมอบหมายใหเรามา 

ชวยดูเรื่องวรรคตอนเพิ่มข้ึนไปอีกนะครับ แตอยางไรก็ตามคิดวาประชมุกันในวนันี้แลวก็คงจะไดสงให

กรรมาธิการชดุใหญของเราดูกอนที่จะมีการประชุมกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในวนัที ่๒๓ วนัที่ ๒๑, 

๒๒ กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็จะประชุมกนักับ สสร. นอกรอบเพื่อมาตรวจดคูําแปรญัตติทั้งหลาย 

บางอนัที่ตกลงกันไปไดแลวก็จะไดไมตองแปรญัตตินะครับ วันที่ ๒๓ ก็จะไดเร่ิมมาดูคําแปรญัตติ รวมทั้ง

ขอสังเกตของเราในการตรวจรางรัฐธรรมนูญไปใหกรรมาธิการไดดูดวยนะครับ อันนี้ก็คงมีเร่ืองทีจ่ะเรียน 

ที่ประชุมทราบแคนี้ ไมทราบทานอาจารยอุดม เลขานกุารจะมีอะไรบอกพรรคพวกไหมครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ขอบคุณครับที่ประธานมานิจ ชมผมจนเขินแย เพราะวา 

จริง ๆ แลวทีมงานนี้ตองขอบคุณพี่มานิจที่ไปคัดสรรคนมาเปนอนุกรรมาธิการที่ดี ๆ ทั้งนั้น แลวกม็คีวามรู

แลวรับผิดชอบอยางมาก ทกุ ๆ ทานทาํงานมาอยางดีเต็มที่ แลวกท็ําใหกรรมาธกิารไดมีผลงานของเราเอา

ไปอาจจะเสนอ สสร. ได กเ็ลยอยากจะกราบเรียนถามทานประธานวาวันที่ ๒๓ ซึง่จะมีการประชมุของ 

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทีนี้เรามีนดัประชุมกรรมาธิการตรวจรางของวิชาการ ๐๙.๐๐ นาฬิกา  

ซึ่งอยากจะกราบเรียนถามทานวา ถาจากวันนี้ไปซึ่งทานบอกวายังมทีานอัครวทิยฝากใหดูวรรคตอนดูอะไร  

แลวเกิดพวกเราไปพบปะอะไรที่ควรที่จะเสนอแนะไมรูวาจะตองมนีัดกนัอีกทหีรือวาควรที่จะฝากใหทาง 

ทานเลขาสพุจนหรือวาทางอะไรนี่เอามาเสนอหรืออยางไร เพราะวาวันที่ ๒๓ จะประชุม 

  ประธาน  :  คอืผมก็ดูแลวนะครับ เวลามนัคงจะไมให โอกาสคงจะไมใหเราไดประชุมกัน

กอนหนาวนัที ่๒๓ เพราะวาวันเวลามนัเขามาเต็มแลว วนัที ่๒๑, ๒๒ สสร. ประชุมนอกรอบกับ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นผมคิดวาเรามีอะไรเราคงจะมาพดูกันในวันที่ ๒๓ นะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                 วีรพร ๑/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ทานรองประธานเสริมเกียรตกิ็อยูแลว ตองขอคุณสุพจนเลขานุการเขามาดวยนะครบัในวนัประชมุวันที่ ๒๓  

มีอะไรก็คงจะไดพูดกันในวนันัน้ ทนีี้เร่ืองวรรคตอนที่ทานอัครวิทยฝากไวผมคิดวาตอนนี้มนัก็คงยงัไมนิง่ 

เราไปตรวจดูวรรคตอน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ขออนุญาตทานประธานนิดหนึง่วาในชวงถึงวนัที่ ๒๓ เกิด 

อนุกรรมาธกิารของเราทานใดเกิดไปพบปะประเด็นอะไรที่เหน็ชัดเจน หรือวาประเดน็ทีน่าสนใจจรงิ ๆ ผมก็

อยากจะใหติดตอไปยังพี่สุพจนใหแจงพี่สุพจนไปเลยนะครับอยางนั้นดีกวา 

  ประธาน  :   กช็วยบอกตอ ๆ ไปพวกอนุกรรมาธิการที่ไมไดมาในวนันี้ดวยเผื่อใครเจออะไร

ก็บอกมาทางคุณสุพจนแลวกัน คุณสพุจนจะไดประสานงานกับฝายเลขาของสภาวาถาเปนประเดน็ใหญ

ควรจะเพิ่มเติมลงไปในรายงานก็อาจจะเพิ่มเติมลงไปได ถาเผื่อไมมปีระเด็นอะไร เพราะฉะนัน้ทีห่ารือ 

ที่ทานอัครวทิยมอบวาใหดวูรรคตอนดวย ก็อยากหารือวาเวลามนัคงไมอํานวยทีจ่ะใหเราทาํ  

นั่นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง รางมนัยังไมนิง่เลยนะครับ แมแตในกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเองก็ยงั

เห็นไมครบหมดเลยนะครับ ก็จะมี Version อ่ืนที่แกเปนบางหนาก็ยงัมี 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   แลวก็มีวาเนื้อหากย็ังไมนิ่ง ไมวาจาํนวน สส. แบงเขตกี่คน  

สัดสวนกี่คนอะไรอยางนี ้

  ประธาน  :   นีไ่มนิ่ง อยาง สส. ระบบสัดสวนอยางที่วา ยังไมรูวาจะเปน ๓๒๐ บวก ๘๐ 

หรือวา ๒๐๐ บวก ๒๐๐ หรือวา ๒๕๐ บวก ๒๕๐ นั่นประเด็นหนึง่  อีกประเด็นหนึ่ง เร่ืองเขตพื้นที ่

กลุมจังหวัดกย็ังไมแนวาจะมีกี่กลุม ความคิดตอนแรกก็บอกวาจะมีเพยีง ๔ กลุม กลุมละ ๑๕.๗ ลาน  

ถา ๔ กลุม ยกตัวอยาง อยางเชน  กลุมภาคใตมันจะขึ้นมาถงึจังหวัดสพุรรณบุรี สิงหบุรี ซึ่งนักการเมืองใหญ

แถวนัน้ก็คงไมชอบใจแนถาเผื่อเปนอยางนัน้นะครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ทานประธานครับ ทิศทางของ สว. เปนอยางไรตอนนี ้

  ประธาน  :  ทศิทาง สว. คงจะตองเลือกตัง้ ถาหากจะให สว. มีอํานาจหนาที่ในการสรรหา  

ในการถอดถอนก็ตองใหมีการเลือกตั้ง ทนีีก้ารเลือกตั้งนัน้จะเอาเลือกตั้งแบบเดิมคือทําดัดจริตวาไมใช 

นักการเมือง ไมใหมหีาเสยีงคงจะไมไดผมวา ใหเปนการเมืองก็ใหมนัเปนไปรูแลวรูรอดไปเสียเลย 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   แลวไมตองมาสรรหา ๒ เทา ๓ เทา  

  ประธาน  :   คงจะไม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ใหเหมือนเดิม 

  ประธาน  :   อันนีก้็ยังไมตกลง คือเลือกตัง้ลวงหนา แตจะเลือกทัง้หมด ๑๐๐ เปอรเซ็นต  

หรือวาจะเลือกครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึง่ใหเลอืกกันตามกลุมวิชาชีพขึ้นมา  
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  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ผมฝากทานประธานไปนะครับ ฝากไปเปนขอคิดโดยทีว่า 

ดวยเหตุดวยผลก็ตรงทีว่า ผมเหน็วาคงจะดึงไมอยู สว. คงจะตองใหมกีารเลือกตั้ง ถาอยางนัน้จะเกิด

ประเด็นทีม่ีปญหาเยอะแยะ ทนีี้เลือกตัง้แบบครึ่งหนึง่ก็ด ีหรือเลือกตั้งแบบคละกบัการสรรหา หมายถงึวา 

มี ๑๖๐ เอามา ๓ เทา สรรหามาแลวใหประชาชนเลือก ตรงนี้ผมไมเหน็ดวยนะครับ ผมอยากจะให Open  

ก็คือวาเหมือนเดิมในการสมคัรนะครับ เพราะวาถาเกิดวาไปสรรหามา ๒ เทา ๓ เทาคนมาสมัครเยอะ 

สมมุติวาสมัครสัก ๖๐๐ แลวไปสรรหามาเหลือ ๓๐๐ หรือ ๔๐๐ ก็แลวแต คน ๒๐๐ หรือ ๑๐๐ ทีถ่กูตัดไป 

มีใครเปนหลักประกันวากรรมการสรรหาเอาคนดีเขามาทั้งหมด หรือวาเอาคนที่ดีถกูรอนออกไป ผมก็เลย 

คิดวาในเมื่อประชาชนเปนคนตัดสินใจ แลวเราไมมัน่ใจในเครื่องกรอง แลวถาเกิดกรองไมดีประชาชนเขายิง่ 

ดาใหญ ผมเลยอยากวาไหน ๆ ก็ Open เราก็รูเลยวาเมื่อสมัครไปแลวก็ตองเกิดขึ้นวาคนหวยแตกคะแนน

มันมนีิดหนอย คนดีมนัก็ตองมีคะแนนมาก ประชาชนเขาก็รูวาควรจะเลอืกใครครับ 

  ประธาน  :  คอืเร่ือง สว. เสยีงประชาชนสวนใหญเขาก็อยากใหมีการเลือกตั้ง คราวนี้ที ่

ผมวาผสมกัน เลือกสวนหนึ่ง ไมเลือกสวนหนึง่ มันจะเปนอยางนี้นะครบั สมมุติวาเลอืกสวนหนึ่ง คือเลือก

มาจังหวัดละคนไมวาจงัหวดัใหญจังหวัดเล็กเลือกมาจังหวัดละคน เปน สว. จังหวัดนั้น สวนอีกสวนหนึ่ง 

ที่เหลือ สมมุตวิาไดมา ๗๖ คนแลว ที่เหลอือีกเทาไรมนัจะเปน ๑๖๐ คน  ๘๔ คนอาจจะมาแบบนี้ก็ได  

ใหแตละสาขาอาชีพสงตัวแทนเขามา สมมุติวาทุกสาขาอาชพีบรรดามีไดมา ๑,๐๐๐ คน ให ๑,๐๐๐ คนนั้น

มาเลือกกันเองใหเหลือเทาที่ควรจะมีจาํนวนที่เหลือ อันนี้ผมสมมุติเฉย ๆ แลวอีกทางหนึ่งคือวาเปดใหเลือก

ทั้งหมดเลย แตวากาํหนดคุณสมบัติ กําหนดประสบการณในการทาํงานใหเขม เชน ก็มีคนเสนอบอกวา  

๕ หนา ๕ หลงั หมายความวา ๕ ปที่แลวไมไดสังกัดพรรคการเมือง แลวก็อีก ๕ ปขางหนาคุณไมตองไปเปน 

ไมตองไปสังกดัพรรคการเมอืง แลวก็คุณสมบัติมันคงจะตองปริญญาตรแีน ๆ แลว เพราะ สส. แนวโนมวา

จะไมเอาคุณสมบัติทางความรู แตวาอาจจะตองใหคนที่เคยมีตําแหนงบริหารในราชการมา เชน ราชการ 

เคยเปนถงึซนีัน้ซีนีม้า หรือไมก็มีประสบการณในการบรหิารหนวยงานเอกชนเทาไร ๆ อันนี ้ก็จะให 

มันเขมกวา สส. ถาไมเชนนัน้แลวมนัก็จะเหมือน สส. ก็จะไปเรียกวุฒมินัก็ไมได ก็ปวยการทีจ่ะม ี๒ สภา  

อันนี้ก็ขอเรียนวายงัไมตกผลกึทั้งนัน้ละครบั เปนแตเพียงความคิดโยนกันไปโยนกนัมา  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อันนี้คุยแบบเลน แตวาไมใชประเด็นตีรวนนะครับ แตวาผม

แกลงแหยพี่เลนตรงทีว่าถาพีบ่อกวา สส. ไมจํากัดคุณวฒุิ สว. ตองปริญญาตรี ดูแลวเหมือนดีวา สว. เปน

สภากลั่นกรอง สภาสูงตองมคีวามรูหนอย พอเขาถามมาวา แลวทาํไมไมเอานายกมาจาก สว. ละ นายก 

มาจาก สส. กแ็สดงวา สส. ตองคุณภาพดี เมื่อคุณภาพดีแลวทําไมตองบอกวา สว. ตองมีคนคุณภาพ 

สูงกวา  
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  ประธาน  :   อยางนี้ครับ ผมไมถือตีรวนหรอก ผมถือวาอยากรูผมก็จะตอบ คือ นายก 

ที่มาจาก สส. นั้นก็ถือวามาจากตัวแทนปวงชนประเภทหนึง่ ดหีนึง่ประเภทหนึ่งวาอยางนัน้เถอะ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   แลวทําไมเอาคนความรูนอยกวาดีหนึ่งประเภทสองละ 

  ประธาน  :   เร่ืองความรูนี้นะครับ เนื่องจากวาเมืองไทยมนัไมเหมือนประเทศอื่น ถาจะมา

บอกปริญญาตรี ที่เหน็มาแลวก็มีการซื้อปริญญาบัตรกัน มีปริญญาปลอมมากมายกายกอง ผมเพิ่งมาได

ขอมูลเมื่อสองวันนี้เองวา มสธ. เพิกถอนทั้งปริญญาบัตร เพิกถอนสถานภาพนักศึกษาไป ๔,๐๐๐ คน  

เพราะไปซื้อประกาศนยีบัตรมาจากโรงเรียน ๓ แหงทีน่ครศรีธรรมราช ในจํานวนนีม้ีเพิกถอนปริญญาตรีไป

คนหนึ่งเปนนองสาวของนกัการเมืองชื่อดังมาก ๆ เลยทัง้อดีตและปจจุบันนีช้ื่อดังมาก ๆ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ผมจะถามพี่คาํครับ ๔,๐๐๐ คนนี ้ผมวา ๔,๐๐๐ คน 

มันไมนิง่เฉยหรอก มันตองเกิดคดีใชไหมพี่ แนนอนที่สุดที่บอกวาไดปริญญามาแลวถูกเพิกถอนปริญญา 

แลวจะยอมเอามือซุกกระเปานี่ไมมทีาง  

  ประธาน  :   เกิดคดีมันอยางนี ้มสธ. เขากบ็อกวาผูเสยีหายมีสิทธิจะไปรองทุกขกลาวโทษ 

คราวนี้เร่ืองการปดสถานศึกษาทีน่ครศรีธรรมราชเขาก็บอกวา เนื่องมาจากความบกพรองของกฎหมาย  

แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะมีอํานาจปด พรบ. กฎหมายโรงเรียนราษฎรเขาบอกวาใหผูวาราชการจังหวัด

เปนผูส่ังปด แลวผูวานครศรีธรรมราชก็ไมทําอะไรเลย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ผูวาวชิมนีเ่ปนคนนครศรีธรรมราชเรียน วปอ. กับผม  

  ประธาน  :   ไมรูละ เขาบอกวาก็กลไกของจังหวัดไมทําอะไรมาใหผูวา ผูวาอยูเฉย ๆ ดีกวา  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ผูวาทําแลวเดอืดรอน อยูเฉย ๆ ยงัไมเดือดรอน 

  ประธาน  :   ทนีี้มันก็พวัพนันวัเนยีกนัไปหมด ยุงไปหมดเลย ๔,๐๐๐ คน ทั้งถอนสภาพ

นักศึกษา แลวนี่เฉพาะ มสธ. นะครบั ที่อ่ืนอีกละ แลวมีการกวดขันหรือเปลา โรงเรียนที่นครศรีธรรมราชที่มนั

ขายประกาศนยีบัตร จบออกมาเขาบอกบางป เมื่อป ๒๕๔๕ จบออกมา ๓,๒๐๐ คน  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  พี่มานิจจําไดไหม สส. ในสภาเรารายหนึ่งคนดังเลยนะ 

พรรคประชาธปิตยที่วฒุิชั้นตน ๆ ไมดี ชัน้ประถมหรือช้ันอะไร แลวกม็าเรียนขางบนจนจบแลวกถ็ูกเพกิถอน

แลวก็ถูกพนจากการเปน สส. คนดงัเลย  

  ประธาน  :  มีทานผูใดจะแกไขอะไรไหมครับ คร้ังที ่๕ กับคร้ังที่ ๖ ผมไมขานเปนรายหนา

นะครับ ดูโดยรวมมีอะไรแกไขไหม ถาเผื่อไมมีอะไรแกไข ก็ถือวาที่ประชุมรับรองนะครับ หรือนึกขึน้มาได 

จะขอใหแกมาบอกทหีลัง  

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมมีอันเดียวที่มานัง่อานในบันทึกที่ของเราแกมนัมี

สวนที่เกีย่วของกับรูสึกจะมาตรา ๔๐ นะครับ คือจะมี (๖) ที่พูดถึงเด็ก เยาวชน สตรี และคนพกิาร  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                 วีรพร ๑/๕ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ผูทุพพลภาพ พอดีผมมานึกข้ึนไดวาตอนนั้นเราก็มีมาตราที่คลาย ๆ อันนี้อยู ผมไมแนใจวาในมาตรา ๑๔๘ 

มันเขียน ผมวามันนาจะเหมอืน ๆ กันหรือเปลา คือพอดทีี่เราแกไปไมมีคนชรา 

  ประธาน  :  ผูสูงอายุไดรับการคุมครองอีกวงเล็บหนึง่ครบั 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  อีกวงเล็บหนึง่ใชไหมครับ 

  ประธาน  :  จําไมไดวงเล็บไหนที่อายุเกนิหกสิบป แลวมีสิทธทิี่จะไดรับการชวยเหลอืจากรัฐ

อยูในนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  แยกไปแตกตาง 

  ประธาน  :  ที่อาจารยวามาตรา ๑๔๘ ใชไหม 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  มาตรา ๑๔๘ ครับ เขามีเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ  

ผูทุพพลภาพ ผมก็เลยมาดูวากรณีมาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้ แลวก็

สิทธิเขาถึง ผมไมแนใจอันนี้มันเรียงกันหรือเปลาครับ  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ครับ 

รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  แลวก็ (๖) นะครับ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และ 

ทุพพลภาพ มนัขาดคนชราไป ผมก็เลยไมรูวาควรใหมนัเหมือน ๆ กนัหรือเปลา หรือวาถาเปนเรื่องสทิธิใน

กระบวนการยตุิธรรม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมขออธิบายนะครับ ผมอยูในกระบวนการยุติธรรมก็คือวา 

โดยหลักการ บุคคลจะถูกนาํคดีมาสูศาลมันจะเทาเทยีมกันหมดนะครับ ทีนีทุ้กวนันีจ้ะมีการแตกตาง 

ก็คือเด็กและเยาวชน ก็คือวาจะมีศาลเยาวชนเปนผูดูแลกระบวนการนาํมาสูศาล การสอบสวน ทุกส่ิง 

ทุกอยางจะไดรับการคุมครองมากกวาบุคคลที่ไมใชเด็กและเยาวชน ทีนี้ตรงที่วาสตรี คนพกิาร ผูทุพพลภาพ 

มันมาเพิม่ข้ึนนะครับ เพราะวา ณ ปจจุบนันี้สตรี คนพิการ ผูทุพพลภาพก็อยูในกระบวนการยุติธรรมที่ไมมี

วิธีพิจารณาเปนพิเศษเลย ประเด็นก็อยูตรงทีว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเหน็ความสําคัญอยางนี ้ตอไป ๓ อัน คือ 

สตรี คนพิการ คนทพุพลภาพ ก็จะตองกาํหนดวธิีการตางหากขึ้นมา ----------------------------------------------- 

 

- ๒/๑ 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๒/๑ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

แตคนชราเขาไมให อาจารยก็ตองมานัง่ถกแถลงกนัวาคนชราควรจะตองมีการดําเนนิกระบวนยุตธิรรม 

พิเศษกวาคนที่ไมชราไหม ตองมานั่งเถียงกัน  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมเคยไปศาล พอดไีปพรอมกับทานอาจารยชมุพล 

จันทราทพิย พอดีทานเปนอดีตหัวหนาคณะในศาลฎีกา พอดหีูทานไมคอยดี ทานก็พูดกับศาล 

ศาลก็นัง่บัลลังก เขาบอกศาลวา ศาลพูดดงั ๆ หนอยผมหูตึง คือศาลกจ็ะออกอาการ ก็ไมดุหรอกครับ 

มีอายุแลว คือศาลผูพิพากษาอาวโุส แตวาทานก็อาวุโสกวา เพราะวาทานอาจารยชมุพลทานบอกวา 

ทานหูตงึจริง ๆ เพราะฉะนัน้คอกพยานกบัที่นัง่หางจากศาลมันก็ไมหางมากครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอโทษ อยางอายุ ๗๐ – ๘๐ ที่ยังแขง็แรง อยาง 

คุณประมาณ อดิเรกสาร อยางนี้ ขอโทษ เขามาแลวจะเอาอะไรที่มีวธิพีิจารณาที่ตองคุมครองมากกวา 

คนทั่วไป มนักเ็ปนเพยีงที่วาถาเกิดเปนจาํเลย ศาลก็อาจจะเปนการกาํหนดโทษใหมนัเบาหนอย แตไมได 

หมายความวาวิธพีิจารณาจะตองแตกตาง แตวาถาเกิดคนชราไปเบิกความอยางนี้กไ็มตองกลัววาจะยืน

นาน เพราะวาทุกคนก็นัง่เบกิความอยูแลว  

  ประธาน  :  คอืในช้ันยกรางผมจําไมไดแลววาเหตุใดถงึไมระบุคนชราลงไปดวย แตก ็

เขาใจอยางทีคุ่ณเสริมเกียรติวา คือวาคนชรานัน้ก็คงไมอยูในสถานะที่จะตองใหมาคุมครอง ถาหาก 

คนชรานัน้รางกายแข็งแรง ถาเผื่อเขาควรจะไดรับการคุมครองพิเศษเขาก็ทพุพลภาพ เชน หเูสีย หตูึง 

ก็ถือวานี่ละ หพูิการไปแลวใชไหมครับ นาจะเปนอยางนัน้ มีอีกไหมครบั ถาเผื่อไมมีเราจะไดเร่ิมของใหมกัน

วาพวกเราที่ไปอานมาแลวมีใครผูใดจะตั้งขอสังเกตเรื่องอะไรบาง คราวที่แลวเราไดถึงมาตรา ๒๙๕ ใชไหม

ครับจะตอไปหรืออยางไร ทานเสริมเกียรต ิ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือที่วามาตรา ๒๙๕ เราเปนการทีว่าทุกคนพอตรงนี้ ไมได 

หมายความวาหมดเวลานะครับ เพียงแตวาสิ่งที่คนเขาวิพากษวิจารณกันมาตรา ๒๙๙ อนเุราไมไดไป 

แตะตองวาควรจะมีหรือไมม ีแตวาผมกําลงัมองวาตรงนีม้ันเปนเรื่องละเอียดออนเกนิกวาที่อนุเราจะออก

ความเห็นหรือเสนอแนะ เพราะวามนัเปนเรื่องหลักการกว็าไดวา พูดกนัตรง ๆ ก็คือวามาตรา ๒๙๙ เขามีข้ึน

ก็เพื่อใหความคุมครองของกระบวนการของรัฐ โดยเฉพาะของ คตส. เพื่อรับรองวาสิง่ทีท่ํานี้ถกูตองและจะ

ไมถูกดําเนินการ แตวาผมกาํลังมองวา คาํวา ไดรับการคุมครอง มันกต็องอยูในกรอบวาไมใชวาทกุอยางจะ

ชอบทั้งหมด ถาหากวากระบวนการทีว่านิรโทษกรรม ถาไปปรากฏวามนัเจตนากลัน่แกลงเขา จงใจทําผิด 

กฎหมาย ผมก็คิดวาก็ตองถูกดําเนินการได อยางเชน สมมุตินะครับวา ขออนุญาตพี่มหนิทรวา องคกร 

อิสระตาง ๆ รวมทัง้ศาลรวมทั้งอะไรก็แลวแตที่วามีอิสระในการทํางาน แลวไดรับการคุมครอง คําวา 

ไดรับการคุมครอง นี้ไมไดหมายความวาจะฟองรองไมได  

  ประธาน  :  หมายความวาการกระทาํของคุณตองชอบดวยกฎหมาย  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      ศิริพร ๒/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ถูกตอง ถาหากวาคุณทุจริต ผิด ๑ ใน ๗ ทกุองคกรก็ตอง 

ถูกดําเนินคดีเชนกนั ผมกําลงัคิดวาตรงนี้คงผานดีกวาครับ  

  ประธาน  :  ทีแ่ลว ๆ มามีใครอยากจะแทรกเขามามาตราไหนอยางไร ตั้งขอสังเกต 

อยางนัน้ดีไหมครับ พวกเราดูกันวามีขาดตกบกพรองอะไรตรงไหนที่ลืมตั้งขอสังเกตหรือวาเพิง่ไปพบทหีลัง 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ทานประธานครับ ดมูาตรา ๑๑๙ (๔) ครับ คําสดุทายวา  

หรือความผิดฐานหมิน่ประมาท แตเนื่องจากวามาตรา ๑๗๘ เราตัดวา หรือความผดิฐานหมิน่ประมาท 

ไปแลว ตรงมาตรา ๑๑๙ นี่จะตองตัดไหมครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ครับ อันนั้นมาตรา ๑๗๘ ใชไหมครับ 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ใชครับ อันนั้นเรื่องของรัฐมนตรี  

  นายเสริมเกียรติ วรดิฐ  :  คือมาตรา ๑๗๘ เปนเรื่องการสิน้สุดการเปนรัฐมนตร ี

ทีนีว้าของ สส. เราก็ตองดูความเขม คือในกรณีรัฐมนตรีถือวาเปนผูบริหารประเทศ ซึง่เปนความคิดของ 

พี่มหนิทร ผมก็เหน็ดวยวา ทําไมถาหากวาจํารอนีเ่หน็ดวย แตวาการยกเวนควรยกเวนเหมือนกับหลัก 

ทั่ว ๆ ไปวาความผิดประมาทหรือลหุโทษเทานั้น ถาหมิน่ประมาทไปยกเวนดวยก็จะทําใหรัฐมนตรีพูดจา 

ไปกาวราวไปกระทบคนอืน่โดยขาดความรับผิดชอบ ก็เลยคิดวาตรงนีต้องตัดออกเพือ่ใหรัฐมนตรีรูจัก 

ตระหนักในความรับผิดชอบในการพูดพาดพิงบุคคลที่สาม คราวนี้ประเด็นของ สส. ตามมาตรา ๑๑๙ 

กับวุฒิสภา เราก็ตองดูวาความเขมในการที่จะลงโทษเขาและใหเขาพนจากการเปนสมาชิกภาพของ 

สส.  สว. มนัเหมาะสมไหม ผมกําลงัมองวาถาเปนอยางที่พี่สุพจนเสนอ ผมเหน็วามนัจะเปนผลประโยชน 

มากกวา เพราะทุกวันนีท้าง สส. หรือ สว. บางทานกพ็ูดขาดความรับผิดชอบ ไปพูดพาดพงิบุคคลอื่น 

โดยที่วาเสียหาย บางทีเจตนาดวย ไปโจมตีเขาเพื่อใหเกิดมีผลทางการเมือง แลวบางทีกห็าทางออกวา 

เปนเรื่องเขาใจผิดหรืออะไรก็แลวแต ผมกาํลังมองวาการเปน สส.  สว. ก็ตองรับผิดชอบในคําพูด ผมก ็

เห็นดวยวาเสนอไปวาควรจะตัดความผิดฐานหมิน่ประมาทใน (๔) ของมาตรา ๑๑๙ ออกครับ  

อาจารยวรรณชัยไมคอยเปดเผย คือเปนคนทาํเองหลายจุด และพอผมเปดประกายขึน้มาบางอนัอาจารยก็

พูดใหผมรู อยางเชนวา วิธพีจิารณาคดีอาญาไตสวน ตายแลว และยงัมีอ่ืน ๆ อาจารยพอมทีี่วา 

ขณะที่ทาํงานตรงนั้น และมอีะไรไมสบายใจตรงนั้นควรอยางนัน้อยางนี้บอกใหเราฟงบางไดไหมครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ตองขอสารภาพวายงัไมมีเวลาอาน คือก็อยากจะมีเวลาอาน

เหมือนกนันะครับ แตวายังไมไดอาน ถาอยากจะขอเสนอจะมีก็ในมาตรา ๑๓๔ (๒) ที่กาํหนด 

ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปกําหนดตัวองคกรวาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 

หรือองคกรอิสระ ซึ่งผมเหน็วาผูรักษาการตามรัฐธรรมนญูมันคือตัวบคุคล ก็ตัวหวัหนาองคกรนัน้ก็นาจะเปน 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา หรือประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญูมากกวา  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๒/๓ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  นาจะเปนตัวบุคคล 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ตองเปนตําแหนงบุคคลไมใชเปนองคกร อันนีก้็เหน็ดวยครับ 

ขอบคุณมากครับ ดีจริง ๆ  

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้ขอแนะนาํตรงนี้นาจะบอกวา ผูทีจ่ะเสนอรางพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญไดนั้นนาจะเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาขององคกร ไมใชใหองคกรมาเสนอ อยางนัน้ 

ใชไหมครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ตามกฎหมายผูรักษาการก็จะเปนตัวบุคคล  

  ประธาน  :  ฝายเลขาจับประเด็นไดนะครบั  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ คือในมาตรา ๑๓๔ ไปบัญญัติเร่ือง 

รางพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดยวา (๑) กบั (๒) ทีนี ้(๑) ตัวตําแหนงคือบุคคล

แลว แต (๒) เปนองคกร ก็อยากจะใหแก (๒) ใหเปนตัวบุคคล ก็คือประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู ใชไหมครับอาจารย ทนันะครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คอืไมไดแกไขคําผิด นัน่เปนเรือ่งหลักการครบั มันอาจจะ 

เกินอํานาจแตวาก็อาจจะตัง้เปนขอสังเกตเอาไวในตรงสวนมาตรา ๘๖ เร่ือง แนวนโยบายดานการ 

มีสวนรวมของประชาชน ซึง่ผมเหน็วาบทบัญญัติกับรัฐธรรมนูญฉบับใหมสงเสริมใหประชาชนในการที่จะ 

มีสิทธิริเร่ิมในการดําเนินคดไีดเองคอนขางเยอะมาก กน็าจะมีการเขียนวาเปนนโยบายของรัฐบาล 

เหมือนกนัวาควรจะมีการสงเสริมใหประชาชนมีสิทธทิี่จะริเร่ิมในกระบวนการยุตธิรรมไดเอง ก็อยากจะเสนอ

วานาจะมีการเพิ่มเปน (๗) ข้ึนมานะครับ ในมาตรา ๘๖ ทาํนองวา สงเสริมใหประชาชนมสิีทธิริเร่ิม 

ดําเนนิคดีในกระบวนการยุตธิรรม คือเปนในลักษณะทาํนองวา เพิ่มอํานาจฟองเขา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี ้

ก็เขียนเพิ่มอํานาจฟองริเร่ิมในทางศาลรัฐธรรมนูญทางอะไรอยางนี้คอนขางเยอะ แลวก็ริเร่ิมในการที่จะฟอง

ตามหมวดสิทธิเสรีภาพ ถามีการปฏบิัติตามประชาชนสามารถจะอางแลวก็ริเร่ิมฟองคดีเองได  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออาจารยกาํลังมองวา ถงึแมวาในสวนอืน่หมวดอื่นจะมี 

เขียนไว แตเนือ่งจากวาสวนที่ ๑๐ เร่ืองนโยบายดานการใหมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งจะม ี

หลายอนุ หลายดานมาแลว แตวาดานกระบวนการยุติธรรมมันก็ตองมีใสไปดวย ก็ควรจะใสไวตรงนีด้วย 

ถึงแมวาในมาตราอื่น ๆ อยางเชนวา ฟองศาลรัฐธรรมนญูจะมีอยู แตวามนัก็ควรอยูในหมวดนี้ดวยนะครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  จะเปนลักษณะเปนทาํนองเหมือนกับวาตอไปมันจะมีคดพีิเศษ 

อะไรที่เกี่ยวกบัผลกระทบประชาชนจํานวนมาก คดีส่ิงแวดลอม คดีบริโภคอะไรพวกนี้ พยายามเนน 

ใหประชาชนสามารถมีสิทธทิี่จะเริ่มฟองคดีไดเอง 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๒/๔ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ตอนนี้ประชาชนฟองคดีที่ศาลยุติธรรมเองได ฟองที ่

ศาลปกครองได ก็ยังขาดตอนนี้คือศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น  

  ประธาน  :  คอือยางนี้ ก็เหน็ดวยในหลกัการนะครับ อันนีถ้าหากเราไมเขียนเจาะจง 

ลงไปเขาก็จะโตแยงวามันมอียูแลว ฟองศาลตาง ๆ มีอยูแลว ทนีี้เราจะเขียนอยางไรใหเหน็วาเรื่องนี ้

เปนเรื่องสาํคัญ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือผมกําลังมองเหน็ดวยกับอาจารย คือวาถึงแมวาที่มีอยูแลว

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีใหม แตวาก็ควรจะใสเปน (๗) อยางที่อาจารยวรรณชัย

เสนอ เพราะวามันเปนจัดหมวดหมูใหมนัอยูที่เดียวกนัวาประชาชนมีสวนรวม  

  ประธาน  :  คอืเห็นดวยแลว 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เห็นดวย Wording ก็คือเอาตามอาจารยวาครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คอืผมหมายถงึวาจริง ๆ ในศาลยุติธรรมมนัมี แตจริง ๆ  

มันมีไมหมด เพราะวามนัเปนปญหาติดมาตรา ๕๕ เร่ืองสวนไดเสียมอํีานาจฟอง แลวกฎหมายใหม ๆ  

พวกที่เกีย่วกับผลกระทบกับชุมชน สังคมจาํนวนมาก อยางเชน ปจจุบนันี้เร่ืองสิทธชิมุชนเขาจะใหตัวชุมชน 

สามารถฟองเองไดใชไหมครับ อยางเชน คดีเกี่ยวกับผูบริโภคหรือคดีส่ิงแวดลอมอยางนี้ รัฐควรจะเนน 

ในตรงสวนนีว้าควรจะใหประชาชนเขาปกปองสิทธิของเขาเอง กับส่ิงทีก่ระทบตอสวนรวม 

อยางเชน สมาคมหรืออะไรพวกนี ้ซึง่บางทมีันกไ็มไดไปกระทบกับเขาโดยตรง เขาไมไดมีสวนไดเสีย 

โดยตรง เขาไมไดเสียหาย แตหมายถึงวามันเปนสิ่งที่กระทบตอสังคมโดยรวม โดยกวาง แลวไมมีใครที่จะ 

สามารถริเร่ิมไดเอง แลวรัฐกไ็มไดริเร่ิม ประชาชนก็สามารถมาฟองได วาสงเสริมใหประชาชนมีสิทธ ิ

ริเร่ิมดําเนนิคดีในกระบวนการยุติธรรม ทาํนองคลาย ๆ วาริเร่ิมหรืออะไรทํานองนี้ คือฟองไดเองอะไรอยางนี ้

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตปรับนะครับ เราปรบักันไดก็คือ สงเสริมให

ประชาชนมีสวนริเร่ิมในกระบวนการยุติธรรมและการใชสิทธิทางศาล ไดไหม คือใชสิทธิทางศาล 

หมายถงึศาลทุกศาลที่มีในนี้และอนาคต สงเสริมใหประชาชนมีสวนรเิร่ิมในกระบวนการยุตธิรรมและ 

การใชสิทธทิางศาล  

  ประธาน  :  สําหรับบันทกึเหตุผลที่จะใหมีตรงนี้ผมวานาจะ 

  นายเสรมิเกียรติ วรดิษฐ  :  อาจารยวรรณชัยก็เมื่อกี้สรุปส้ัน ๆ ใหฝายเลขานิดหนึ่งวา 

ที่เราบัญญัติ (๗) เพราะ  

  ประธาน  :  เหตุที่เราขอเพิ่มไปตรงนี้เพราะอะไร  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คอืเพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดใหมของรัฐธรรมนูญ 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      ศิริพร ๒/๕ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่ตองการสงเสริมใหประชาชนสามารถมสีวนรวมในการฟองคดี ซึง่กค็งจะมาเนนย้าํอีกทีไวในตรง 

แนวนโยบายของรัฐวาไมวาจะมีกฎหมายใหม ๆ อะไรออกมานี่ครับ  

 

           - ๓/๑ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                วีรพร ๓/๑ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตใช Wording วารัฐธรรมนูญฉบบันี้เปนการมุงเนน 

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ จงึเกิดมาตรา ๘๖ นี้ข้ึนมา แตวาในมาตรา ๘๖ (๑) – 

(๖) ยังขาดในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการริเร่ิมกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาของศาล  

จึงจําเปนตองบัญญัติใหครบถวนอยางนี้ไดไหมครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  คือผมขีดเขียนพวกถอยคําไวไมแนใจวาเปนสิ่งที่ผมเขยีนตามที่

ที่ประชุมไดพดูกันหรือเปลาจะขอไล อยางมาตรา ๓ ไมรูวาเปนความคดิของผมเองหรือวาเปนการจัดโนตวา

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย แลวประโยคตอไปก็ข้ึนมาเฉย ๆ เลยวา พระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุขทรงใชอํานาจนัน้ทางรัฐสภา มนัไมมีคําอะไรที่เชื่อมกันเสยีหนอยระหวาง ๒ ประโยคนี้วา อํานาจ 

อธิปไตยเปนของประชาชนชาวไทย อาจจะเพิ่มวา และพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น 

หรือวา โดยพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนัน้ คือผมไมรูวามนัสมควรตองมีคําเชือ่ม

ระหวาง ๒ ประโยคนีว้า มนัเกี่ยวเนื่องกันมนัไมใชคนละสวนกนั 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือขออนุญาตอาจารย ผมสนับสนนุความเห็นองอาจารยวา 

สมควรเติมคําวา โดย หนาพระมหากษัตริย แลวกจ็ะไดขยายความวา ที่ใชอํานาจทางรัฐสภา ทาง ครม. 

ทางศาล คือ เปน ๓ อํานาจของอํานาจอธปิไตยใชไหมครับ มันก็จะเชือ่มโยงกัน ใชคําวา โดยตอหนา

พระมหากษัตริย 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ในวรรคสอง คาํเชื่อม การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา  

คณะรัฐมนตรีและศาล มนัไมมีคําวา และ ควรจะเพิ่มคําวา และ เขาไป ทาํนองเดียวเหมือนกับในวรรคหนึ่ง

ครับ เหมือนกบัวรรคหนึง่จะมี ๓ กลุม สวนกลุมองคกรตามรัฐธรรมนญูเราก็ใชคําวา รวมทัง้ มนักเ็ปนคนละ

วิธีการเชื่อมคนละอยาง วิธกีารเชื่อมอีกอยางมันก็ควรจะตองมี และ ใน ๓ กลุมแรกเสียกอน 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมไมทราบไดมีการพูดกันไปหรือยัง เร่ืองการใชคําวา 

หลักนิติธรรม นะครับ คือพอดีทานอาจารยวรรณชัยพูดถงึเรื่องนี้ ก็เลยถือโอกาสเสรมิเลยวาการใชคําวา 

หลักนิติธรรม มันเปนศัพทสูง ซึง่การจะทาํใหอีกคนเกิดความเขาใจที่แตกตางกนัไปได วามนัหมายความวา

อยางไร ในมาตรา ๓ วรรคสอง ที่เราใชคําวา รวมทั้งตองเปนไปตามหลกันิติธรรม คือผมไมทราบวาอันนี้เขา

พยายามจะแปลวาเปนเรื่อง The rule of law 

 ประธาน  :  คืออยางนี้ครับ เลาใหฟงอยางนี้วา ในการประชุมของกรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญแรกทีเดียวก็มีคนใชคําวา ตามหลักนิติรัฐ ซึง่มันไมถูก นิตรัิฐ คือ Legal state ที่ถกูมันจะตอง

เปน Rule of law หรือ หลกันิติธรรม ทีนี้กม็ีคนโตแยงวาคําวา หลกันิตธิรรม มันทําใหเขาใจยากหรือไม  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๓/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

๒. คําวา หลกันิติธรรม เปนที่ยอมรับแพรหลายกันหรือไม ก็มีขอสังเกตอยางนี้ ก็มีขอโตแยงวา หลักนิติธรรม 

คําวา นิติธรรม ก็แปลมาจาก Rule of law ก็เปนที่แพรหลายแลว รูกันโดยทั่วไปแลว ชวยดูพจนานกุรม

หนอยครับ นติิธรรม วาอยางไร 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  คือพอดีผมมีความเห็นอยางนีว้า จริง ๆ ถาดูตาม 

พระราชดํารัสของในหลวง ผมวาถาใชคําวา ความยุติธรรม มันกนิใจมากกวา ทีจ่ะไปบอกวา เอากฎหมาย

มาเปนที่ตัง้เพราะวาคาํวา แมแตแยงกันวา ระหวางกฎหมายกับความยุติธรรม อะไรเหนือกวากนั กโ็ตแยง

กันมากนะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตครับอาจารย ผมไมเชี่ยวชาญภาษานะ แตใน 

ความรูสึกสวนตัวที่ไมเชี่ยวชาญวา ยุติธรรม มนัมีความหมายอยูส้ันไปหนอยตรงทีว่า ยุติธรรมโดยอะไร  

แตวาถา นิติธรรม มันเปนความยุติธรรมโดยกฎหมาย ผมคิดอยางนัน้นะครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  จริง ๆ ยุตธิรรม มนัมาจาก เอคริตี ้คือ เอคริตี้ เปน

ความพยายามของมนษุยในการที่จะแกปญหา ที่บางทีคนไปคิดวา ตองเปนเชนนัน้ตองเปนเชนนี้จนเปน

หลักที่มันแข็งกระดางตายตวั แตพอโลกมนัเปลี่ยนไปหรอืวาอะไรตาง ๆ มันเกิดแงมมุเกิดอะไรตาง ๆ  

มันทาํใหการแกปญหาของคนมันทาํไดดีกวา หรือผมมองวาถากรณีนีม้ันเปนกฎหมายคือรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสดุ พอเปนกฎหมายสงูสุดผมคิดวามันเปนความพยายามในการที่จะทาํใหคนเกิดความพงึ

พอใจ อันนี้คือความรูสึกผมนะครับ คือเวลาเราพูดคําวา นิติธรรม ชาวบานไมเขาใจ แตถาบอกวา ยุติธรรม 

ชาวบานเขาใจ ผมคิดอยางนั้นนะครับ คือเขาใจงายกวา 

 ประธาน  :  คืออยางนี้คําวา หลักนิติธรรม ก็มีคําอธิบายอยางนี้วา เขาแปลคําวา นิตธิรรม 

คือวา เปนไปตามหลกัธรรมะแหงกฎหมาย นัน่หมายความวา กฎหมายจะตองเปนธรรมดวย ไมใชสักแตวา

เปนกฎหมายแลวก็มากดขี่ขมเหงคนกลุมหนึง่ ใหประโยชนแกคนกลุมหนึง่ อันนัน้ไมเรียกวา นติิธรรม  

นิติธรรมตองมคีวามเปนธรรมอยางเสมอหนากนั โดยไมเลือกเหลาชั้นวรรณะอะไรตออะไรตาง ๆ อันนี ้

เปนคําอธิบายของคําวา หลกันิติธรรม หรือภาษาอังกฤษวา Rule of law เจอหรือยังครับ เชิญคุณสุพจน 

 นายสพุจน  ไขมุกด  :  ฝากดูมาตรา ๔ บรรทัดที่ ๒ เขียนวา ตามประเพณีการปกครอง

ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย แตพอมาตรา ๗ เขียนวา ตามประเพณีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มันตกคําวา ใน ใชไหมครับ 

 นายสพุจน  ไขมุกด  :  ตกไหมครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  เพราะวามาตรา ๗ ปจจุบนัมนัก็ม ีในระบอบประชาธิปไตย  

ก็นาจะเติมครับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๓/๓ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายสพุจน  ไขมุกด  :  แลวก็มาตรา ๖๔ วรรคสามดวยครับ บรรทัดที ่๒ รองจากสุดทาย 

หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธปิไตย ทัง้มาตราในมาตรา ๖๔ มนัม ี

ทุกวรรคเลยครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ในมาตรา ๖๔ ที่มีตรงนี้เติมคําวา ใน หมดเลย 

 ประธาน  :  เหตุผลก็คือวาเพือ่ใหมันสอดคลองกันกับมาตรา ๔ ครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ผมมีในมาตรา ๒๘ วรรคสุดทาย เกีย่วกับเร่ืองบุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับสงเสริมสนับสนนุชวยเหลือจากรัฐ ผมเหน็วามันเปนเนื้อความทีม่ันสามารถรวมกับวรรคกอนหนานัน้

ได เพราะวาวรรคกอนหนานั้นเนนวา บุคคลยอมสามารถใชสิทธทิางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม 

บทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรงนะครับ กค็วรจะเขียนตอไปเลย เอาวรรคทายมารวมวา รวมทั้งมสิีทธิไดรับ

การสงเสริมสนับสนนุชวยเหลือจากรัฐในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้ คือมองในทางดานตอนตนกม็อง

ทางดานตัวบคุคลนั้น ก็ระบไุปวา เขาสามารถใชสิทธทิางศาลได มองในทางดานของรัฐ รัฐก็ควรจะตอง

รวมทัง้เขาก็ตองมีสิทธไิดรับสงเสริมสนับสนุนในการที่เขาใชสิทธิในตอนตนนั้นไดดวย คือไมใชสามารถใช

สิทธิอยางเดียว แตวารัฐตองสงเสริมดวย แลวก็จะมาตอขอความที่เหลอืวา และหากการใชสิทธนิัน้ในเรื่อง

ใดมีรายละเอยีดอยางไรก็ใหเปนไปตามที่กฎหมายบญัญัติ ผมเหน็วามนัเปนเรื่องที่คนไปอยูคูกันระหวาง

สามารถใชสิทธิกับสิทธิจะไดรับสงเสริมในการใชสิทธนิัน้ ไมควรแตกแยกมาอกีเปนวรรคหนึ่งตางหากครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อาจารยวรรณชัยเหน็วา ควรจะเอาวรรคสดุทายมาควบกับ

วรรครองสุดทายใชไหมครับ มาตรา ๒๘  

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  เพราะมนัเปนเรื่องเดียวกนั ผมเขาใจวามันนาจะเปนเรื่อง

เดียวกนัวาขึ้นตนก็บอก สามารถใชสิทธิทางศาล มนัก็ควรจะเอาเรื่องที่วา แลวก็มีสิทธิที่ไดรับการสงเสริมที่

จะใชสิทธิดงักลาว 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมวาความในหมวดนี้ตองตดัทิ้งไหมครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ครับ มันก็จะซ้าํกันในการใชสิทธิดังกลาวดวยอะไรอยางนี้ครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อันนี้มนัมีสิทธอ่ืินนอกจากทางศาลไหมครับ สิทธิอ่ืนที ่

ไมเกี่ยวกับศาลมีไหมครับ คราวนี้ผมวามันมีนะครับ ขออนุญาตทานอาจารยวา เราตองดูมาตรา ๒๘ บุคคล

ยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมขัดละเมิด ตรงนี้มนักวางกวาใชสิทธิ

ทางศาลนะครับ มันกวางกวา ถาเราไปใชสิทธิทางศาลแลวก็มนัเปนบทบัญญัติเร่ืองการสงเสริมสนับสนนุ

ชวยเหลือจากรัฐ มันก็จะทําใหเหน็วา วรรคแรกที่เร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนษุย รัฐจะสงเสริมสนับสนุนไหม

ถาไมแยกมาเขียน ขอบคุณอาจารยครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๓/๔ 
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 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  ในมาตรา ๒ ก็มี ความจรงิควรจะตัดคําวา ใน ออกมากกวา 

คือระบอบการปกครอง 

 ประธาน  :  นัยมันเหมือนกนัหรือเปลา ถามีคําวา ใน กบัไมมีคําวา ใน 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  คือการปกครองระบอบไมควรจะมีคําวา ใน มาตรา ๒ กไ็มมี 

การปกครองระบอบ ทาํไมตองมีคําวา ใน 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ก็จะเหน็ไดวามันลักลัน่กนั สวนใหญปจจุบัน ป ๒๕๔๐ ก็ใช 

คําวา ใน เกือบหมด 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมก็เหน็ดวยก็คือ การปกครองมันมหีลายระบอบ มนักต็อง

เนนวาในระบอบไหน ผมวา ใน มันมีความชัดเจนครับ มันเพราะดี เพยีงแตวาทําใหมันเหมือน ๆ กันเทานั้น 

คือการปกครองมันมีหลายระบอบ ของเราเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ไมคอยจะเนนเทาไรเลย 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  แตการปกครองระบอบสังคมนิยม มนัก็ไมมีคําวา ใน  

เหมือนกนั 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  การปกครองในระบอบสังคมนิยม 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  ไมนาจะม ี

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็เติมได 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  แลวระบอบทาํไมตองเปน ในระบอบ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แตวาอะไรมันถูกและเพราะ 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  อยางนัน้ตองตัดมาตรา ๒ ถาจะตัดคําวา ใน ออก 

 ประธาน  :  นอกจากดวูาอะไรมันถูกและเพราะ เราตองดูวามนัฟุมเฟอยหรือเปลาดวย 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ใช คือถูกตองและเพราะ คอืถาหลกัการเรื่องภาษา ถามันมี

คําวา ใน ถูกตอง ถงึแมมนัจะฟุมเฟอยแตมันถกูตอง แตถาเกิดวาได ๒ อยาง ทั้งมี ใน และไมม ีใน ก็ได 

อยางนี้ถือวาฟุมเฟอย ก็เลยตองถามนักภาษาศาสตรวาคําวา ใน มนัมแีลวมันจะถูกตองมากกวาหรือเปลา 

 ประธาน  :  ดูอยางนีน้ะครับ ที่มาตรา ๔ ทีบ่อกมีในประเทศไทย ก็เพื่อใหมันคลองจองกับ 

ไทย การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย มันคลองจองกันไปเลย คราวนี้ถามาตรา ๗ การ

ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มันไมอยากจะไดอะไรที่มาสัมผัสกัน

อะไรอีกแลว โดยไมมีคําวา ในระบอบ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตเรียนทานประธานนิดหนึ่งวา มาตรา ๔ ถาตัด 

คําวา ใน ออก ประเทศไทยกค็ลองกับประชาธิปไตยไดครับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๓/๕ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ก็เอาอยางนี้แลวกันวา บนัทึกไปบอกวา ถาใชคําวา การปกครองประเทศไทย

กับระบอบประชาธิปไตย ควรจะใหมนัเหมือนกนั 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เปะเลย ทานประธานขออนญุาตนะครับ สรุปตรงที่วา  

มาตรา ๒  มาตรา ๔  มาตรา ๗ แลวก ็๖๔ คําวา การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย ทัง้ ๔ 

มาตรา จะใชคําวามี ใน หรือไมมี ใน ใหมนัสอดคลองกนั ใหมันเหมือนกนันะครับทัง้ ๔ แหง 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ในมาตรา ๒๐๑ (๖) เกี่ยวกบัเร่ืองลักษณะตองหามที่ผูดํารง

ตําแหนงพรรคการเมือง คือ (๖) เปนลักษณะตองหาม ซึ่งใชคําวา ไมเปนหรือเคยเปน ความหมาย 

ก็คือวา ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นทางการเมือง ซึง่เปนลกัษณะตองหาม สวนเคยเปน ก็คือเปน

ลักษณะตองหามแตเขียนในลักษณะเปนแบบ Positive ซึ่งผมเห็นวาถาไมเชนนัน้ถาจะเขียน Positive  

มันก็ควร Positive ทั้งหมดกค็ือวาเปนหรือเคยเปน ใชไหมครับ หรือไมเชนนัน้ก็ตองเขียนทํานองเดียวกันใน

ลักษณะ Negative ก็คือไมเปนหรือไมเคยเปน คือควรจะใชไปในแนวทางเดียวกัน ไมอยางนัน้มนัจะ

กลายเปนวา ตองตีความกลับกันวา ไมเปน หมายถงึวาหามนะ แตถาเคยเปน ไมใชคุณสมบัติแตเปน

ลักษณะตองหามเหมือนกัน หรือวาจะใชวา ไมเปนหรือไมเคยเปน ก็ไดครับ อยางใดอยางหนึ่ง ถาดู (๓) 

เทียบแลว (๓) เปนคุณสมบัติใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ (๖) มันควร Positive เปนในลักษณะเขียนเปน ไม 

ไมใหหมด เพือ่ใหเหน็วาเปนในลักษณะตองหาม 

 

           - ๔/๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๔/๑ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมกําลงัมองพอคิดมากแลวมันถงึเกิดประเด็นเรื่อยเลย 

คือ (๖) มาเนนวาทัง้ไมเปน ทั้งไมเคยเปน ทําไมตองเขยีน ๒ อยาง  

  ประธาน  :  ขณะนั้นไมเปน 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือถาขณะนัน้ไมเปนและทาํไม (๓) ถงึไมบอก ขณะนัน้ 

เคยเปนรัฐมนตรี ทําไมไมใชวาเปนหรือเคยเปน ก็แสดงวาถาเคยเปนรัฐมนตรี แตขณะที่จะเปน เปนอยู 

ก็ไมตองหาม จริง ๆ มนัหาม คนจะเปนศาลรัฐธรรมนูญกําลังเปนรัฐมนตรีนี่หาม พี่จะเอาอยางไร (๓) 

กับ (๖) ขณะนั้นถาถือวาตองหามมนัก็ตองสอดคลองกับ (๖) ดวยใชไหมครับอาจารย มนัก็ตองวา เปน 

หรือเคยเปน ใชไหมพีม่านิจ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  (๓) นี้มนันาจะเปนเรื่องคุณสมบัติก็นาจะตองเปนเรื่องเคยเปน 

แตวาถาเขาเปนนี่ไมได ในขณะเปนไปแตงตั้งเขาไมได ตองเขาเคยเปน เปนอดีตครับ เปนคุณสมบัติ 

ก็เลยจําเปนตองมีเคยเปนอยางเดยีว ลักษณะตองหาม  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ทานประธาน ผมเหน็ดวยวาบอกวา ไมเปนหรือ 

ไมเคยเปน ผมคิดวานาจะใชได  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ก็เติมอยางทานประธานวา เตมิคําวา ไม ที่ (๖) โอ.เค.  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ผมมีตอในวรรคสุดทายของมาตรา ๒๐๒ เปนเรื่อง 

กระบวนการสรรหา ซึง่เขาสรางกระบวนการสรรหาขึ้นมาโดยใหมีคณะกรรมการสรรหาใน (๑) พอสรรหา 

เสร็จแลวก็เสนอสงไปยงัวฒุิสภาตาม (๒) เปนกระบวนการดําเนนิการใหความเหน็ชอบตอไป พอมา 

ในวรรคถัดมาไปเขียนรองรบัเงื่อนไขเฉพาะในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) เทานัน้นีค่รับ 

วาไมสามารถทําในเวลากําหนด แตผมคิดวากระบวนการ (๒) มนัก็อาจจะมีปญหาไดเหมือนกนั  

ไมสามารถดาํเนินการตาม (๒) ไดภายในกําหนดเหมือนกนั ซึง่ก็ควรจะใชในวรรคนี้ได เพราะวา (๑)  (๒) 

มันมีปญหาขึน้มามันก็ควรจะใชวรรคนี้ไดก็ควรจะเติมคําวา ตาม (๑) และเติมคําวา และ (๒) เขาไป 

หรือวา หรือ (๒) จะดีกวา เพราะวาดวยวาจะมีติดปญหา ไมติดปญหา (๑) แตสงมาวุฒสิภามีปญหา 

ไมสามารถทําไดภายในกําหนดอยางใดอยางหนึง่หรือทั้ง ๒ อยางก็ไดนะครับ หรือทัง้ ๒ อยางคงเปนไป 

ไมไดอยูแลว เพราะวาถามนัไมผาน (๑) (๒) มันก็ไมมีอยูแลว เพราะฉะนั้นก็อยางใดอยางหนึ่ง นาจะใช 

เปนวา (๑) หรือ (๒)  

  ประธาน  :  ตาม (๑) หรือ (๒) ภายในเวลาที่กาํหนด  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  แลววรรคสุดทาย ก็เลยจําเปนตองแกวา เปนกรรมการสรรหา 

เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึง่แทน มนัไมใชเปนเพื่อดําเนินการเฉพาะ (๑) เทานัน้ แตดําเนินการทัง้หมด 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๔/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

คือไมเอากระบวนการ (๑) (๒) แลวสรางกลไกพิเศษขึ้นมาโดยใชที่ประชุมใหญศาลฎีกา กับที่ประชุมใหญ

ตุลาการศาลปกครอง ผมวาจะเขาใจผิด ตรงนี้อาจจะเปน (๑) ก็ได คือพอเขามีปญหาเขาก็เลย 

บอกวา ถาอยางนั้นกรรมการสรรหาก็เปลีย่นมาเปนตัวที่ประชุมใหญ ก็อาจจะเปนไปได ผมอาจจะเขาใจผิด

วาจริง ๆ มนัใชไดเฉพาะ (๑) เทานัน้ ใหผูพิพากษาศาลฎีกาเขามาเลอืกเพื่อเปนกรรมการสรรหา เขามอง

เฉพาะกระบวนการ ข้ันตอนการสรรหาใน (๑) แต (๒) นีถ้ามีปญหาขึ้นมาก็คงแกปญหาอะไรไมได 

เพราะฉะนัน้จริง ๆ วรรคนีก้ค็งเฉพาะ (๑)  

  ประธาน  :  ตกลงไมตองแกนะครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ไมตองแกครับ แต (๒) ก็คงมปีญหา แตก็คงไมมีทางแก 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ทานประธาน ในมาตรา ๓๕ ที่เคยพูดกนัถงึเรื่อง 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผมไมทราบวาทานประธานเหน็ดวยไหม 

  ประธาน  :  อยางนี้ครับ ในอนุกรรมาธกิารยกรางกรอบที่ ๑ ไดเสนอแกไปแลว แกเปน

อยางนีน้ะครับ วรรคสองของมาตรา ๓๕ การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาโดยวิธีใด

ไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทาํมิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชน 

ตอสาธารณะ ไมตองวามเีงือ่นไขจะตองอนุญาตดวย จะกระทาํมิได เวนแตเปนกรณีที่เปนประโยชน 

ตอสาธารณะ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  สรุปแลวคือไมตองขออนุญาตนะครับ  

  ประธาน  :  อันนี้เขาไปเอามาจากกฎหมายขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสาร ในกรณีทีข่อมูล 

สวนบุคคลอยูในความครอบครองของราชการ เมื่อไปเอาเขามามันก็จะตองขออนุญาต แตวาถาเขยีนไว 

อยางนี้แลวการเปดเผยอะไรตาง ๆ เชน จะเอยถึงใครสักคนหนึ่งบอกวา คนคนนีเ้ปนอธิบดีที่นัน่ที่นี ่

อันนี้เปนขอมลูสวนตัวเขาแลว  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  สนับสนนุทานประธานวา ขอความของมาตรา ๓๖ วรรคสอง 

ก็สอดคลองเรื่องความผิดอาญาในเรื่องหมิน่ประมาท วาถาเปนเรื่องพดูถึงในเรื่องที่เปนประโยชน 

และเปนความจริงก็ไมผิด 

  ประธาน  :  มาตรา ๓๕ เราจะเขียนไปดวยก็ไดเปนขอสังเกตวา ขอใหตัดนี่นะครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ตัดขอความวา โดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ 

ขอมูลนั้น  

  ประธาน  :  ใหตดัออกไปเลย เพราะวาถาหากมันเปนประโยชนตอสาธารณะมนัก ็

เปดเผยได เชญิอาจารยตอครับ มาตราเทาไรนะครับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๔/๓ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  มาตรา ๒๑๔ วรรคสอง เปนเรื่องเกี่ยวกับเร่ืองระบบอนุญาต 

ซึ่งมาใชแทนระบบสิทธทิี่วาคดีจะขึ้นสูศาลฎีกาได ศาลฎีกาตองอนุญาตกอนนะครบั ทนีี้ในวรรคสอง 

จริง ๆ มีคดีอยู ๒ กลุม กลุมแรกคือคดีที่รัฐธรรมนูญนี้เองหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกา 

ไดโดยตรง อยางเชน คดนีักการเมือง ก็คือไมตองไปชั้นตน ชัน้อุทธรณเลย กับกลุม ๒ ก็คือคดีที่อุทธรณ 

หรือฎีกาคําพพิากษา คําของศาลชัน้ตนหรือศาลอุทธรณที่อาจจะมีชัน้ตนขึ้นไปชัน้ฎีกาเลย ก็อยางเชน 

คดีพวกศาลชาํนัญพเิศษตาง ๆ ศาลทรัพยสินธรรมดา จากศาลลมละลาย ศาลทรัพยสิน แลวมนักไ็ป 

ศาลฎีกาเลย กับอีกคดีหนึ่งที่อุทธรณตามปกติก็คือมาจากศาลอทุธรณ ซึ่งเขาเขียนยกเวนวาศาลฎีกา 

คดีกลุมหลังนีก่็คือคดีที่ข้ึนจากชัน้ตนแลวกระโดดไปชั้นฎีกาเลย พวกศาลชํานัญพิเศษตาง ๆ หรือวา 

คดีตามปกติธรรมดา คดีเหลานี้ศาลฎีกาจะไมรับก็ไดถาเหน็วามนัไมสําคัญ มนัไมเปนสาระคดี คอืจะตอง

ไดรับอนุญาตจากศาลฎีกากอน ทนีี้วิธกีารเขียนมาเขยีนเวนแตมาไวตอนทายของ ๒ กลุมนี้มนัอาจจะทําให

เกิดปญหาในการตีความวา เวนแต มนัไปขยายกลุมแรกดวย  

  ประธาน  :  อันนี้เดี๋ยวเลาใหฟงกอนวา เดิมทีเดียวนะครับ ในตอนยกรางเขาจะให 

ศาลฎีกาพิจารณาเฉพาะขอกฎหมายเทานั้น ก็มีขอถกเถียงกันบอกวาคงจะไมไดหรอก เพราะวาควรจะให 

ศาลฎีกาไดพจิารณาปญหาขอเท็จจริงดวยถาหากมันเขาเงื่อนไขอะไรตาง ๆ เพราะวาการวนิิจฉัยปญหา 

ขอเท็จจริงนั้นในศาลชัน้ตน ในศาลอุทธรณบางครั้งบางคราวก็ผิดพลาดดวย ก็ควรจะใหศาลฎีกาไดมี 

โอกาสไดพิจารณาดวย ถึงตกลงวาจะตองใหศาลฎีกาเปนผูพิจารณาวาควรจะรับหรือไมรับ คือใหมีสิทธ ิ

เสนอไดทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง ไมใชเฉพาะขอกฎหมายอยางเดียว กเ็ปนที่มาของตรงนี ้คราวนี ้

เรามาดูวาตรงนี้มันเพยีงพอแกการที่จะใหความยุติธรรมแกประชาชนหรือไม 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คอืกลุมแรกที่ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพพิากษาคด ี

ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง มนัจะแนนอนเลยวาศาลฎีกาตองรับ 

เสมอ ศาลฎีกาจะไมรับนี่ไมได แนวความคิดใหมเรื่องระบบอนุญาตมันใชเฉพาะคดี ตามปกติคดีสามญั 

โดยทั่วไปที่มาจากศาลลมละลาย ศาลอะไรขึ้นสูศาลฎีกา หรือวาคดีทีส่ามัญทัว่ ๆ ไปที่มาใช ซึง่มนัจะม ี

ขอยกเวน ซึง่ผมเหน็วาการเขยีนขอยกเวนมาตอทายคดี ๒ กลุม หรือจะไปตีความทําใหเขาใจวาเวนแต 

ไปขยายกลุมแรกที่วาศาลฎีกามีอํานาจพจิารณาพพิากษาคดีที่รัฐธรรมนูญกาํหนดไดดวย ก็เลยนาจะแยก

เปน ๒ วรรค คือตอนแรกก็จะใชวิธวีาเอากลุมแรก ทั้งเวนแต ไปเขียนไวตอนตน แลวกลุมแรกที่เกี่ยวกับเร่ือง

คดีที่รัฐธรรมนญูกําหนดอะไรนี้ไปไวตอนทาย แตวาวธิีการเชื่อมโยงมนัจะสับสนมาก ก็เลยอยากจะ 

เสนอใหแยกวรรคกันไปเลยนะครับวา ในวรรคสองก็จะเปนมีเฉพาะวา ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณา 

พิพากษาคดีทีรั่ฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญัติใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรงก็จบ อันนี้วรรคหนึง่ 

แลวพอมาอกีวรรคหนึง่ก็ข้ึนตนคําวา คดีทีอุ่ทธรณหรือฎีกาคําพิพากษา อันนี้ครับ เปนอีกวรรค  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      ศิริพร ๔/๔ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  วรรคสองแยกเปน ๒ วรรค ตัดคําวา และคดี ออกนะครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ตัดคําวา และ อยางเดยีวออกครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เหตุผลใหแยกวรรคเพราะวา การมีขอยกเวนจะสับสนวา 

จะไปขยายถงึหนาที่ศาลฎีกา ไปขยายความในสวนตนดวย ถงึตองแยก  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  มีเร่ืองถอยคําในมาตรา ๑๙๓ วรรคสาม มนัเปนกลุมเกี่ยวกับ

เร่ืองการหาม การโยกยาย แลวก็มีกลุมขอยกเวนวา จะโยกยายไดอะไรไดบาง อันแรกก็โยกยายตามวาระ 

ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ อันที่ ๒ ก็เปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น อันที ่๓ กเ็ปนกรณีที่อยูในระหวาง 

ถูกดําเนินการทางวนิัย  และอันที ่๔ ก็ตกเปนจําเลยในคดีอาญา อันนี้ไมควรจะใชคําวา หรือ เพราะมันยงัมี

กลุมอ่ืนตามมาอีก ก็คงจะตดัคําวา หรือ ออกไป ก็เปนเหตุเพียงวา ตกเปนจําเลยในคดีอาญา  

แลวอันสุดทายมันถึงจะเปนกลุมสุดทายทีว่าเปนกรณีกระทบกระเทือนตอความยุติธรรมก็เติมคําวา หรือ 

เขาไป หรือเปนกรณี  

  ประธาน  :  ยาย หรือ ออกนะครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ครับ เพราะมันเปนกลุมสุดทายแลวอันนี้ครับ ก็เปน หรือเปน 

กรณีที่ อันนี้ผมไมรูวาควรจะเติมคําวา จะ เขาไปหรือเปลา มนัเปนลักษณะทีว่าโยกยายไปเพราะวา 

มันเห็นวา จะกระทบกระเทอืนตอความยตุิธรรม  

  ประธาน  :  กย็ายหรือมาตอตรงคําวา คดีอาญา  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือคําวา หรือ มันไปอยูตรงทาย 

หลังจากวามีเหตุสุดวิสัย หรือจําเปนอืน่ เพราะวาหรืออันนี้มนัมีอยูแลวตรงทาย ตัดหรืออยางเดียวออก 

แลวไมตองเติม เพราะหรือมันมาอยูสุดทายแลว เปนกรณีมันก็อันหนึง่ มีเหตุสุดวิสัยก็อันหนึง่ เหตุจําเปนอืน่

ก็อันหนึง่ เพราะฉะนั้นหรือมันมีอยูแลวครับ  

  ประธาน  :  ผมเหน็ดวยกับอาจารยวรรณชัยทีว่า มันกระทบกระเทือนทันทีคงยังไมได 

ตองจะกระทบกระเทือน  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ในกรณีที่จะกระทบกระเทือน เติมคําวา จะ แลวตัด หรือ 

ตรงหนาออก  

 

           - ๕/๑ 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๕/๑ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  กลุมผมไมเขาใจวา ตรงนี้มนัจะเปนกลุมสุดทายหรือเปลา 

เพราะวาเปนคนที่กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา และมันก็เติมคําวา 

มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาํเปนอื่น มนัเปนอีกกลุมหนึง่หรือเปลา 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มีเหตุสุดวิสัย มันเปนคนละเหตุกับกรณีจะกระทบกระเทอืนตอ

ความยุติธรรมนะครับ กรณมีีเหตุสุดวิสัยเยอะแยะครับ ผมยกตัวอยาง กรณทีี่ศาลทีต่ัวเองจะอยูมนัเปนเรื่อง

ที่วาเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยสงครามจนศาลนัน้มันปดลง ก็เปนเหตุสุดวิสัยที่จะตองศาลยายมาอยูตรงนี ้

มันคนละเหตกุันครับอาจารย 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  อยางนัน้ผมชกัเหน็ดวยในตรงสวนตอนตนวาที่ไปตัด หรือ  

ตอนแรกอาจจะไมใช เพราะวา หรือ มนัเปนกรณีมันขยายมันอยูในกลุมวา ระหวางถกูดําเนนิการพจิารณา 

หรือตกเปนจาํเลยในคดีอาญามันจัดเปนกลุมเดียวกัน มันควรจะตองมาติดกันเขยีน หรือ ตองตดิกัน อันนี ้

ก็เปนกลุมหนึง่ของมนั  

 นายเสริมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  มาตราเดิมคือมาตรา ๑๙๓  

 ประธาน  :  เอา หรือ กลับไวอยางเดมิ แต จะ ใสไวนะครับ จะกระทบกระเทือน นะครับ 

เชิญอาจารยอุดม 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมเปนเรื่องโครงสรางขององคกรอิสระ ผมไมเขาใจ

เหตุผลที่จัดคณะกรรมการสิทธิไปไวอยูในองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนญู ในขณะที่จดัวาผูตรวจการแผนดิน 

ของรัฐสภาเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู ผมมองวาถาเขาจัดโดยอาศัยเหตทุี่วาพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญเปนตัวกาํหนดวาอันไหนเปนองคกรอิสระ สวนคณะกรรมการสิทธิมีแคพระราชบัญญัติธรรมดา

ทั้งที่ดูแลวอํานาจหนาที่ผมมองวาทัง้ ๒ อันในปจจุบันเกอืบจะไมแตกตางกนัเลย เพราะวาคณะกรรมการ

สิทธิปจจุบนักม็ีสิทธิถาดูตามรางนี้ก็มีสิทธิที่จะยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนญูหรือศาลปกครอง ในกรณีที่เหน็วา 

มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ อันนี้คอืขอที่ผมสงสยัวา ทาํไมโดยโครงสรางของการกําหนดจึงไปจัด 

ใหคณะกรรมการสิทธิไปอยูในองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนญูในมตรา ๒๔๗ คือหมายถึงวาไปอยูในโครงสราง

ของสวนที่ ๒ ทั้งที่เดิมกม็าดวยกนัในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตพอในรางรัฐธรรมนูญนี้ก็ไปแยกออกวา  

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไปอยูในกลุมแรก คือกลุมขององคกรอิสระ  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานอาจารยอุดมพอจะอธิบายไดไหมวา ทําไมตองแบง

ออกเปน ๒ สวน  

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมต้ังขอสังเกตอยางนี้ครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออาจารยเขาถามวา สิทธมินุษยชน ผมถามทั้งหมดเลย  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๕/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมอธิบายอยางนี้ครับวา โดยปกตแิลวองคกรอิสระ

นอกเหนือจากศาลมีลักษณะแยกธรรมชาติออกเปน ๒ สวนคือองคกรอิสระที่มีลักษณะอํานาจในการ

วินิจฉัย คือวนิจิฉัยมีผลในทางกฎหมาย กบัองคกรอิสระอีกลักษณะหนึ่งเปนองคกรที่ทาํหนาที่เสนอ

ความเห็น คือการเสนอความเหน็นี่คือวา ใครจะเอาอยางไรก็ได พวกนีค้รับ คือจริง ๆ แลวผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาก็มีแคเสนอความเหน็ ผมก็แปลกใจวาทําไมถาทานจะบอกวาคณะกรรมการสิทธิ คือมัน

มีพิเศษอยูอยางเดียวก็คือการที่สามารถยืน่เรื่องตอศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนญูไดในกรณีที่เห็นวา  

มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึง่ในปจจุบันผมเขาใจวารางของคณะกรรมการสิทธิทีเ่ราใหอํานาจ

หนาที่เขา ก็ใหเขามีอํานาจในการที่จะยืน่เรื่องในกรณีทีเ่ขาเหน็วามีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ก็เลย

ตั้งขอสังเกตวาที่แยกนี่เพราะอะไร 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอเรียนปรึกษาอาจารยอุดมนิดหนึ่งวา ของศาลมนัอยูใน

หมวด ๑๐ แลวก็ในหมวด ๑๑ เปนเรื่ององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึง่แบงเปน ๒ สวน สวนที่ ๑ องคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนญู สวนที ่๒ องคการอื่นตามรัฐธรรมนูญ ผมไมเขาใจวา องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญมีอิสระ

ไหม ถามนัอิสระมันก็ไมนาจะแยกออกเปน ๒ สวน ก็อยูในหมวด ๑๑ วา องคกรตามรัฐธรรมนูญ แลวก ็

ไลเรียงไปจนจบทั้ง ๒ สวนเลยไดไหม มนักอิ็สระอยูแลว ไลไปใหมันหมดเลย ไมตองไปแยกเปน ๒ สวน  

อันนี้เปนความเหน็นะครับ ก็เสนอเปนขอสังเกตไวครับ ประเภทเดียวคือหมวด ๑๑ องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

และก็ไลไปตั้งแต ๑. กรรมการเลือกตั้ง ๒. ผูตรวจการแผนดิน ๓. คณะกรรมการปองกัน ๔. อัยการ  

๕. สิทธิมนุษยชน ๖. สภาที่ปรึกษา จบเลยนะครับ  

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ขออนุญาตครับ ผมมีในมาตรา ๒๓๘ (๒) เกี่ยวกบัตอนทาย 

ที่วาพระราชบญัญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง วธิีการเขียนคือถาเราไมได

เอา พ.ศ. มาใส เราก็จะใชคําวา เรียกตวักฎหมายนัน้วา กฎหมายวาดวย ซึง่มนัจะตางกับพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึง่มนัจะตางกับ 

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญที่ไปเขียนไวในมาตรา ๑๓๓ แลวกม็ีมาตรา ๒๓๗ วรรคสุดทายบรรทัด

สุดทายวา ผูตรวจการแผนดนิของรัฐสภาอาจพิจารณาและสอบสวน ซึง่ถาดูถอยคําตอนตน ๆ มันจะเปน

เร่ืองพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริง ใน (๑) ใชถอยคําอยางนัน้นะครับ ก็เลยอาจจะเขียนถอยคําวา  

หาขอเท็จจริง เพิ่มเขาไปดวยวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงโดยไมมี

การรองเรียนได ในบรรทัดสดุทายของวรรคนี้ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจพจิารณาและสอบสวน  

เติมคําวา หาขอเท็จจริง เขาไป 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตฝายเลขานกุารนะครับ มาตรา ๒๓๗ ทานดูบรรทัด

สุดทาย บรรทดัสุดทายที่มีเขียนวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมม ี



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๕/๓ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

การรองเรียนได ใหเติมคําวา และสอบสวน เติมวา หาขอเท็จจริง สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง เหตุผลคือให

สอดคลองกับ (๑) ขออนุญาตทานประธานครับ พรุงนี้เร่ิมทานประธานจะเอา Paper ของคณะอนุ

กรรมาธิการเอาไปใหเขาหรือเปลาครับ คือมันจะไดไมเสยีเวลา เพราะวาถาไปรอผานกรรมาธกิารชดุ

วิชาการ เดี๋ยวเขาบอกเมื่อวานทานประธานมาแลวทาํไมไมพูดเสียกอน 

 ประธาน  :  ผมก็คิดอยางนัน้เหมือนกัน แตวาวธิีทาํงานของเรา 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ โอ.เค. อันนัน้มันนอกรอบครับ แลวก็ไปทําตามระบบในรอบ

อีกทีหนึง่ 

 ประธาน  :  ก็ได ถาเผื่ออยางนั้น ถาอยางนัน้ผมกถ็ือไปยืน่ใหอาจารยสมคิด แกอันไหน 

แกไดแกไป 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเขาไมไดลงวันที่รับของทานประธาน และเวลาถึงวันที ่

เราประชุมวนัที่ ๒๓ เราก็คอยทําเปนทางการ และเวลาทางโนนแกก็เหมือนวาเพิง่เริม่แก 

 ประธาน  :  ไมทราบวาถาทาํอยางนี้อยางคุณเสริมเกียรติวาพรุงนี้จะใหผมไดไหม จะไดไป

ยื่นเขาแทรกของเกาดวย ๐๙.๓๐ นาฬกิา บางสวนที่อาจารยอุดมขอแกเมื่อสักครู แกนิดเดียว ไดไหม 

๐๙.๓๐ นาฬกิา ใหผมที่หองประชุมชัน้ ๓ หองงบประมาณ  

 นายอรุณ  ลายผองแผว  :  ไดครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมมีประเด็นเดียวคือเปนประเดน็ที่เคยเกิดขึ้น 

ในกรณีของ ปปช. จริง ๆ ผมไปเสนอในอนกุรรมาธิการ กรอบที่ ๓ แตเขาคงไมคอยเหน็ความสําคัญของผม 

เลยไมไดใสเขาไป คือปญหาทีว่าเมื่อ ปปช. ถูกกลาวหาไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ตรงนี้ใครจะทาํหนาที ่

ปรากฏวามันเปนชองวาง เปนสูญญากาศที่ผานมาเราเกิดปญหาตรงนี้จริง ๆ แลวกท็ําใหคดีคั่งคาง ตรงนี ้

ซึ่งผมก็ไมทราบวา 

 ประธาน  :  ทําใหเกิดผลเสยีหายกับประเทศชาติมากมาย 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ครับ ปรากฏวาอนันี้คือประสบการณที่เราเกิดขึ้น 

ในอดีตที่ผานมา คือจริง ๆ แลวทางออกในเรื่องนี้มันนาจะโยนภาระตรงนี้ไปใหใครดูแล แตในกรณีที่ถูก 

ลาวหา คือผมมีความเหน็อยางนี้วา การปฏิบัติหนาที่ของ ปปช. มันคอนขางจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ 

องคกรยุติธรรม ผมยงัมีความเหน็วา ถาเปนไปได ถาไดกลุมถาเปนอัยการหรือองคกรในกระบวนการ

ยุติธรรม อาจจะเปนตุลาการซึ่งผมก็ไมทราบนะครับ ตรงนีท้ี่จะทําหนาที่ในชวงที่ไมสามารถทําหนาที่ไป

พลางกอน 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๕/๔ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือประเด็นเรื่องตุลาการนี้ตดัไปเลย เพราะวาเรื่องของ ปปช. 

มันตองไปขึ้นศาลอยูแลว จะเอาศาลมาทาํหนาที่ ปปช. ตรงนี้คงไมไดแน คราวนี้ของอัยการนีน่ะดเูหมือนวา

จะดี แตมันมีขอทวงติงนิดหนึ่งวา กระบวนการของ ปปช. มันเปนเทคนคิในการทาํงานอีกระบบหนึ่ง  

ซึ่งถาเกิดวา คนที่มาทํางานตรงนี้ไมไดมีความชาํนาญ ความรอบรูในเร่ืองงาน ปปช. จะมาตองาน ปปช.  

ใหติดไมใชงายนะครับ มันเปนเรื่องระบบการทาํงานอกีระบบหนึง่ ดงันั้นอาจารยกําลังมองวามันเกิดความ

เสียหายตรงนี้ ซึ่งถาจะมองในแงของผมนะครับอาจารย คนที่จะมาทําหนาทีม่ันจะมใีหอาจารยมีตวัเลือก 

อยูหลายตัวกค็ือ พนกังานสอบสวนฝายตาํรวจ พนกังานสอบสวนฝายปกครอง พนกังานสอบสวนของกรม 

DSI พนกังานอัยการ คราวนี้ประเด็นมันอยูที่วาเมื่องานของ ปปช. มันเปนงานเทคนิคในอีกดานหนึง่ การที่

จะเอาใครหรือเอาหลายคนมารวมกนัทํา ประเด็นวาพวกนี้จะมาทาํงานใหมของเทคนคิของ ปปช. ตอไดไหม 

แต โอ.เค. ผมมีความเหน็วามันจะมีคนที่ทาํจริง ๆ คืออนกุรรมการ ปปช. ซึ่งมนัไมสลายไป พวกอนกุรรมการ

พวกนี้เปนเจาหนาทีท่ําอยูแลว พวกเราก็เพียงแตวามาดูใหมันอยูเขากฎเกณฑเทานั้น ผมเห็นดวยนะครับ  

ที่จะหาคนมาตอผมกําลังมองวา ในกระบวนการตอนนี้ระบบการสอบสวนถาเรื่องสมัคัญ มันจะมทีํา ๒ ฝาย 

โดยสอบสวนและคณะกรรมการรวมกัน ซึ่งตรงนีถ้าเราเอา ๒  ๓  ๔ ที่ผมกลาว มาจับมือรวมกนั มันก็จะ

กลายเปนวาถอืวามีการถวงดุล และก็จะเปนธรรมและใหงานมันขับเคลื่อนได ก็เปนความคิดที่ดนีะครับ 

อาจารยอาจเสนอวา เอาพนักงานสอบสวนฝายตํารวจและ DSI และอัยการ เพราะฝายปกครองถาเอาตาม

สภาพความเปนจริง เอามาแลวก็คงจะไม Work ตรงที่วา ฝายปกครองขณะนี้มนัไมเหมือนใชอํานาจแบบ  

วิ. อาญา เต็มที่ ใน วิ. อาญา ฝายปกครองก็เหมือนตาํรวจเลย แตในทางปฏิบัติฝายปกครองทาํคดี พรบ. 

บางฉบับเทานัน้ ยงัไมมีความชํานาญในเรือ่งสอบสวนเตม็รูปแบบ ก็คดิวานาจะเอาพนักงานสอบสวนฝาย

ตํารวจ DSI และอัยการเขารวมขับเคลื่อนครับ 

 ประธาน  :  เดี๋ยว ผมวาเราจะหลงประเด็นหรือเปลา ประเด็นมันอยูตรงนี้วา กรรมการ 

ทั้งหมด ๙ คนหรือ ๗ คนอะไรนี่ พวกนี้มนัหลุดไป แตวากลไกทัง้หลายเจาหนาที ่ผอ. สํานักสอบสวน ๑  

สอบสวน ๒ มันยังอยูหมดเลย กลไกมนัอยูหมดเลย ขาดตรงผูที่จะมาวนิิจฉัย ขาดผูใชอํานาจ อันนีม้ัน 

นาจะเปนแบบคลาย ๆ กรรมการอํานวยการ คลาย ๆ มคีณะอะไรขึ้นมาสักคณะหนึง่มาเปนผูวินิจฉัยสั่งการ  

คราวนี้ลูกมือทั้งหลายอยูหมดแลวอยูครบหมด 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือหนาทีท่ี่วาอยู แตวาเราจะเอาใคร ผมกําลังวาเอาหวั ๆ ของ 

๓ - ๔ อันนั้นมาดีไหม เอาหัว ๆ  

 ประธาน  :  ก็ดี เอาหวัหนาอัยการ หัวหนา DSI หัวหนาตํารวจ อยางนั้นจะดีไหม  

เดี๋ยวหารือ มันตองมกีลไกสักอันหนึง่มาวินิจฉัย 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๕/๕ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เอาอยางนี้ดีกวาพี่มานจิ มนัเปนความคิดริเร่ิมที่ดี และก็เราตั้ง

โจทยแลวเรากต็ั้งตุกตาไป เพื่อใหทางยกรางรัฐธรรมนูญเขาไปคิด อยางนอยก็คือวาเกิดโจทยข้ึนมา ๑ ขอ 

โอ.เค. นะ อาจารย 

 ประธาน  :  ก็ดี เปนความคดิที่ดี แตจะเลาเพิ่มเติมนิดหนึ่งวา ในการประชุมยกราง 

รัฐธรรมนูญ มีพูดกันวารัฐบาลที่มนัยุบสภาไปไมควรใหมารักษาการ เพราะรักษาแลวมันเอาประโยชน  

มันแกลงคนอืน่อะไรตออะไร ผมและคนอืน่หลาย ๆ คนก็บอกไมใหมนัรักษาการแลว แตเขาบอกวาไมได 

เดี๋ยวมนัเกิดวุนวายเกิดปนปวนขึน้มา ก็ใหมันรกัษาการแตตัดอํานาจลงไป อันนัน้กเ็ปนวธิีแกของกลุมโนน

ของรัฐบาลไป ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                      - ๖/๑ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๖/๑ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ทีนีว้ิธีแกตรงนีก้็คอนขางจะเห็นดวยวามนัจะตองมีกลุมบุคคลเขามารกัษาการแทน ใหงานมนัเดนิตอไปได 

เพื่อไมใหมนัขาดอายุความและก็ใหงานมนัขับเคลื่อนตอไปได อันนีก้็มีตุกตาเสนอวา  ๑. เอาหัวหนา 

อัยการ หัวหนา DSI หัวหนาตํารวจ ๓ คนมาอยางนี้ หรือวาเราจะเสนอเพียงแคนี้แหละใหเขาไปคดิตอกันไป

วามนัจะตองมี  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เพราะฉะนัน้บอกอาจารยอุดมวาควรจะมีองคกรหนึ่ง 

หรือคณะบุคคลมาทาํหนาทีแ่ทน ปปช. เพือ่ใหงาน ปปช. มันขับเคลื่อนไมใหเสียหายขาดอายุความ 

ก็เหน็ดวย  

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้มนัตองเปนวรรคสี่ตอจากมาตรา ๒๔๒ ที่บอกวา กรรมการ 

ปปช. ผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ระหวางนัน้มิไดจนกวาจะมีคําพพิากษา นี่ละครบั ชวงนี้แหละ 

ตั้งแตถูกกลาวหามนัถกูไมใหปฏิบัติหนาทีแ่ลว กต. ก็ตองบอกวาถาแมระหวางที่กรรมการ ปปช.  

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามวรรคสี่ใหมีใครเขามาทาํหนาที่แทน อยางนั้นดีไหมครับ ขอ Wording นะครับ 

อาจารยวรรณชัยขอ Wording หนอยถาเผือ่เห็นดวย ในระหวางที่กรรมการ ปปช. ไมสามารถปฏิบตัิหนาที่

ไดตามความในวรรคสี่ ไดไหมครับ มาตรา ๒๔๒  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  มันม ี๓ วรรรคอยูแลวนะครบั ไมใช ๔ วรรค  

  ประธาน  :  เอาวรรคสาม เพราะเราจะเพิ่มใหมเปนวรรคสี่ใชไหม  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เดี๋ยวผมขออนญุาตนะครับอาจารย และก็เดี๋ยวถาเกิดไมได 

ก็ปรับใหม ผมขออนุญาตทานประธาน เพราะวาในขณะหรือระหวางกไ็ด กรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามความในวรรคสาม ใหมคีณะบุคคลประกอบดวยอยัการสูงสุด 

หรือผูแทน  

  ประธาน  :  ไมตองอัยการ ไมตองผูแทนไดไหม 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมวาถา Fix ตรงนัน้ยาก เขาใสไปกอนและเขาจะเอาอยางไร 

ก็แลวแตเขา ถาอยางนัน้เอาอัยการเฉย ๆ ก็ได เพราะมันยังไมลงตวั อัยการสูงสุด อธิบดีกรมสอบสวน 

พิเศษ และก็ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแทน  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  จริง ๆ แลวในวรรคนีม้ีความเปนไปไดวาจะหมด 

ทั้งชุด หรือบางครั้งเปนแคบางคนก็ได เพราะฉะนั้นคงจะตองกําชับวา หมายถงึวา เมือ่คณะกรรมการ 

ไมอาจปฏิบัติ ก็บอกวากรรมการปฏิบัติหนาที่ไมไดตองทัง้คณะ เพราะไมอยางนัน้เดี๋ยวจะกลาย 

เปนวากรรมการถูกฟอง 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คนเดียว ที่เหลือยังทาํได เมือ่คณะกรรมการ โอ.เค.  

  ประธาน  :  อยางอืน่ละครับ ประเด็นอืน่ เชิญครับ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๖/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ผมสงสัยในกรณีของอาจารยอุดมนี่คือเฉพาะกรณีวรรคสาม 

เทานั้น ถกูกลาวหา ถาเปนกรณีอ่ืน ๆ ถาไมปฏิบัติหนาที่นี้ได  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  คือเปนไปไดนะครับวาตายพรอมกัน  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  เพราะฉะนัน้ก็ไมตองโยงวรรคจะไดกวาง ๆ ผมมหีลักการ 

ในมาตรา ๒๔๘ อํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่ง (๒) (๓) นี่เพิ่มข้ึนมา ที่จะสามารถ 

ไปฟองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเอง นัน่ก็จะคลาย ๆ เหมือนกับผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 

ที่จะสามารถฟองศาลได ซึง่ถาดูเปรียบเทียบกับมาตรา ๒๓๗  วรรคทายของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ไดมีการเพิ่มหลักการมาใหมวา ผูตรวจการแผนดินรัฐสภาสามารถริเร่ิมไดเอง คือเพิ่มขอยกเวนวา 

โดยหลักแลวเขาจะทาํไดเขาจะตองมกีารรองเรียนจากผูเสียหายเสียกอน แตกม็ีขอยกเวนวาเขาสามารถ 

ริเร่ิมไดเอง ถามันกระทบตอความเสยีหายของประชาชนสวนรวมอะไรพวกนี้ก็สามารถริเร่ิมไดโดยไมจําเปน 

ตองมีผูรองและผูเสียหายเขามารองเรียน เมื่อเทียบกับของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชน (๒) (๓) ไปผูกติดอยูกับกรณีวาจะตองมผูีรองเรียน ผมก็ไดแสดงใหเห็นวาจริง ๆ แลวอํานาจ 

หนาที่ลักษณะมันคลาย ๆ กัน คือจะพยายามเปดกวางใหองคกรอิสระสามารถใชสิทธิทางศาลได  

ก็นาจะเปดกวางในลกัษณะวาใหมีขอยกเวนสามารถที่จะริเร่ิมไดเอง ในกรณีทีท่านเห็นวามนัเปนกรณี 

ที่กระทบตอประชาชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะอะไรทํานองเดียวกนัก็ไมจําเปนตองมีผูรองเรียน 

ก็สามารถไปศาลไดเลย เพราะไมอยางนั้นจะกลายเปนวาตองมีผูรองเรยีนมากอนและก็ถึงจะไปศาลได 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กข็อแกอยางนี้ไดไหมอาจารย ใน (๒) กับ (๓) ขอแกวา 

เสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนญูก็ดี ศาลปกครองก็ดี ในกรณีที่เหน็เองหรอืมีผูรองเรียน เห็นเองก็คือจบเลย 

มันสั้นด ีในกรณีที่เหน็เอง หรือตามที่มีผูรองเรียน ไดความดีนะครับ ทัง้ ๒ อันเลย  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ทานประธานครับ พอดีพูดถึงเรื่องนี้ ผมไมทราบวา 

ในเรื่องของ ปปช. อํานาจในการดําเนินคดอีาญาตกลงวาเขาไดเปลี่ยนแปลงไปแลวหรือยังครับวาตองม ี

ผูเสียหายในการรองเรียนหรอืเปลา  

  ประธาน  :  ปปช. ใหเหน็เองก็ไดนะครับ  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  เห็นเองก็ไดใชไหมครับ เพราะวาสงสัยจะเปนเรื่องใน 

อํานาจหนาทีข่อง ปปช. หรือเปลา คือผมดูในมาตรา ๒๖๗ คือเขาใชคําวา ผูเสียหายจากการกระทํา 

ตามมาตรา ๒๖๖ มีสิทธิยืน่คํารองตอคณะกรรมการใหดําเนนิการตามมาตรา ๒๔๓ (๒) คือตรงนี ้

มันเคยเปนปญหาวา คือในปจจุบันกเ็หมอืนกับ คตส. วา การที่จะไปเริ่มคดีเองไมไดตองไปรอผูเสียหาย 

มารองเสียกอน อันนี้คือมันก็เปนขอจํากัดสําหรับพวกการดําเนนิการกับนักการเมือง นี่ก็แลวแตนโยบาย 

ผมเพียงแตในความเห็นก็คดิวาเราเจอขอจํากัดในเรื่องนี้มากแลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอาญาทจุริต 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๖/๓ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

เปนคดีอาญาแผนดิน ซึง่ผมมองวาโดยหลกัการแลวเรากไ็วใจคณะกรรมการ ปปช. ในฐานะเปนองคกร 

ระดับสูง แตเราบอกวาตองรอใหมีผูเสียหายมารองกอน ผมคิดวามนัเปนขอทีท่ําใหคอนขางลาํบาก 

คือผมมีความรูสึกวา ถามาตรา ๒๖๗ มนัจะแกเสยีวา หรือมีเหตุอันควรสงสัย มนัก็จะทําใหเปดชองใหไม

ตองมามีผูเสยีหายมารอง แตผมไมแนใจ คือเคยถามทานวิชาวาตรงนีแ้กไปหรือยัง ทานพูดเหมือนกับวา 

มีการแกแลว แตวาก็มองไมเห็นในรัฐธรรมนูญนะครับ 

  ประธาน  :  คอืไดมีการพูดกนัมาก เพราะวา ปปช. ตอไปนี้ไมตองรอใหใครมารองหรอก 

ถาเห็นเอง ผมก็ไมไดดูคิดวามันม ีมาดูอีกทีมันยังหาไมเจอ  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  เพราะวาในสวนนีท้ีผ่านมาในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

มันไปติดอยูตรงมาตรา ๒๖๗ วาเหมือนกบัวาถานกัการเมืองแลวมนัจะตองมีผูเสียหาย หรือไมอยางนั้น 

ก็ตองไปคาบเกี่ยวกบักระบวนการถอดถอน คือถอดถอนถาเขาไตสวนแลวพบวามมีูลถึงจะแจงอยัการ 

ดําเนนิคดีตอศาล แตวาถาเปนเรื่อง ปปช. เหน็เองทาํไมได จะตองรอใหมีผูเสียหายมารองเสียกอน ผมก็เลย

สงสัยวาในอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ปปช. ในมาตรา ๒๔๓ กย็ังไมเห็นชัดเจนวาใสไวในสวนไหน 

เพราะวาไตสวนขอเท็จจริงกบ็ัญญัติไวเหมอืนอยางเดิม เพราะวาความในรัฐธรรมนูญเดิมก็มีลักษณะ 

คลาย ๆ กัน คอืผมเหน็วาถาจะใสอยูใน คือมาตรา ๒๖๗ จริง ๆ ก็เปนเรื่องของการที่เร่ิมคดีไดเอง เพราะวา 

มีผูเสียหายมารอง แตวาในกรณีนี้ถาเราจะใสไปวา ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือวาผูเสียหาย 

อันเนื่องมาจากการกระทํานีเ่ปนผูรอง คือผมเหน็วาในกรณีนี้มันนาจะเติมเขาไปได ถาเกิดทิศทางที่มองวา 

คดีอาญา แตนี่มันอาจจะกาวลวงเกนิกวา เพราะวาเปนเรื่องวาทิศทางของการเขียนเราตองการอยางนัน้ 

หรือเปลาวาให ปปช. สามารถเริ่ม ผมเห็นวาในมาตรา ๒๖๗ นาจะเปนมาตราที่เหมาะ  

  ประธาน  :  เราเอาเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ในอกีกรณีครับ ใชครับ 

  ประธาน  :  สวนขาราชการเบ็ดเตล็ด 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  อันนัน้เขามีอยูแลวครับ ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญเขาเขียนไวชัดเจนวามีเหตุอันควรสงสัยได แตวากรณีนกัการเมืองเขาไมยอม ในอดีตเขาบอกวา 

ตองมีผูเสียหายมารองเสยีกอน ปปช. จะไปเห็นเองไมได  

  ประธาน  :  เพิม่เติมตรงมาตรา ๒๖๗ ผูเสยีหาย 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  คือผมคิดวามันควรจะเริ่มจากตอนตนเลยครับ 

ในกรณีมีเหตอัุนควรสงสัยหรือผูเสียหาย  

  ประธาน  :  ตนของมาตรา ๒๖๗ เลยนะครับ  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ใชครับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๖/๔ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เร่ิมตนวา กรณมีีเหตุอันควรสงสัย หรือผูเสียหายจากการกระทําตามมาตรา 

๒๖๖ ยืน่คํารองมา  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ใหคณะกรรมการ ผมคิดวายืน่คาํรอง จริง ๆ ผมยัง 

คิดวายืน่คํารองตอคณะกรรมการไมได ตองยื่นคาํรองตอตัวประธานมากกวา ผมเขาใจวาอยางนั้นนะครับ 

ที่ผานมามันไปใชคําวา ยืน่คํารองตอคณะกรรมการ คือยื่นคํารองตอตวัสํานักงานใชไหมครับ ในนีต้อ

หนวยงาน  

  ประธาน  :  มาตรา ๒๔๓ (๒) ได 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมคิดวาอยางนั้น คอืวา ในกรณีมเีหตุอันควรสงสัย 

หรือผูเสียหายจากการกระทาํตามมาตรา ๒๖๖ ยืน่คํารองตอคณะกรรมการ ปปช. ใหคณะกรรมการ ปปช. 

ดําเนนิการ 

  ประธาน  :  ตามมาตรา ๒๔๓ (๒)  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ครับ ผลนี่คือวาเพื่อให ปปช. มีอํานาจในการที่จะ 

เห็นไดเอง ถาเกิดวาตองการที่จะใหไมใชแตเพียงวารอใหมีผูเสียหาย  

  ประธาน  :  แกไหมครับ มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึง่ วรรคสี่ วรรคหา  

 

           - ๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๗/๑ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ไมมีครับ เพราะวามนัเปนเรื่องกระบวนการถอดถอน

ครับ สวนการดําเนนิคดีอาญามันเปนเรื่องวาใหมีอํานาจในการที่จะไตสวน อันนั้นไตสวนถอดถอน อันนี้คือ

ไตสวนวามีคนมารองหรือวาเห็นเองจากหนาหนังสือพิมพจากที่มีขาวครับ 

 ประธาน  :  เชิญทานอื่นตอไปครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  คือผมประเด็นเดิมที่เกีย่วกบัมาตรา ๒๔๘ (๒) (๓) วาเพิม่เติม

ตอนตนอยางที่ทานสมเกียรติไดเสนอแกไขถอยคําไปแลว ตอนทายควรจะเขียนทํานองเดียวกับ 

มาตรา ๒๓๘ (๑) (๒) วา และใหศาลตอบใน (๒) วา ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉัยโดยไมชกัชา ลําดับ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาสรัฐธรรมนูญ และใน (๓) ตอตอนทายเชนกนัวา ไดศาล

ปกครองวนิิจฉัยโดยไมชักชา ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง ทํานองเดียวกับมาตรา ๒๓๘ (๑) (๒) ที่เขียนกระบวนการตอไปของการดําเนินการ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานเอาใหมอีกทหีนึง่ครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ครับ เพราะวาในมาตรา ๒๓๘ ของกรณีผูตรวจการแผนดิน

รัฐสภาใน (๑) (๒) ก็จะพูดตอไปในลักษณะวาใหศาลแตละศาลทาํอยางไรกันตอไป เนนวาตองทาํเร็วหนอย 

เพราะฉะนัน้ใน (๒) (๓) ของมาตรา ๒๔๘ ของสิทธิมนษุยชนแหงชาติก็ควรเขียนทํานองเดียวกนัวา 

หลังจากไปศาลแลวก็ใหแตละศาลพิจารณาวนิิจฉัยโดยไมชักชา (๒) (๓) จะเขียนใหเหมือนทาํนองเดียวกับ

มาตรา ๒๓๘ (๑) (๒)  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ใหแกไขมาตรา ๒๔๘ (๒) และ (๓) ใหสอดคลองกับ 

มาตรา ๒๓๘ อันนี ้(๑) และ (๒) ใชไหมครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ของศาลรัฐธรรมนูญก็ตองใชพระราชบัญญัติ เพราะมันมีชื่ออยู

ในรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ทานประธานครับ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง  

ผมไมทราบวามันเปนเรื่องพมิพตกไปหรือเปลาครับ ในบรรทัดที่ ๓ ของวรรคสองบอกวา หรือดํารงตาํแหนง

ไมต่ํากวารองศาสตราจารย ผูแทนองคกรเอกชนหรือประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพ คือมันเปนตัวคน

หมดเลย ผมดูแลวคําวา หรือประกอบวิชาชีพ มนัไมมีตวัคน มนัตองเปน ผูประกอบวชิาชีพ ใชไหมครับ  

มันตกคําวา ผู ไปหรือเปลา เพราะวาจะบอกวา ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนประกอบวิชาชพี ก็คงไมได  

 ประธาน  :  เปนผูหรือครับ เปนผูประกอบวิชาชพี ที่มีองคกรวิชาชพี 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  มันดูขอความตรงนี้มนัตกอะไรไป  ทานประธาน  

เร่ืองของการรกัษาการ เปนนายกรักษาการมีเขียนใหรักษาการ 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๗/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  เติมไปจากของเดิม ขอเดิมบอกวา การโยกยายแตงตั้งขาราชการจะกระทํา

ไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก กกต. คราวนี้อันใหมผมยงัไมไดดู แตวาตกลงกันวา ใหไปขอ

อนุญาต กกต. กอน แลวถงึจะมาโยกยาย 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มันก็คลายกนันะครับ เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก กกต. 

การที่ขออนุญาตกอนมนัคลายกนั 

 ประธาน  :  มันก็คลายกนั คอืจะตองเอาชือ่ไปบอก กกต. วาจะยายคนเหลานี้จะอนญุาต

ไหม มนัก็เหมอืนกัน แตวาอยางนี้ครับที่มนัจะเพิ่มไปก็คอืวา การใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชน

ในการเลือกตัง้เอาเปรียบคนอื่นกระทาํไมได การอนุมัตงิบประมาณ การทําโครงการอะไรใหม ๆ กระทํา

ไมได อันนี้เปนสวนที่เพิ่มข้ึนมา ตองดู Wording ตรงนัน้ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมไปอานในมาตรา ๑๖๗ วรรคสี่ 

 ประธาน  :  เดิมมันหามเฉพาะการโยกยายแตงตั้ง เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กกต. อันนี้

มันก็เพิ่มมาเปน ๔ วงเล็บดวยกัน มาตรา ๑๗๗ ลองดูมาตรา ๑๗๗ สิครับ เดิมทีเดยีวมนัจะไมยอมให

รักษาการ บอกวาใหตั้งคณะขึ้นมารักษาการ ซึง่มนักห็นีไมพนที่จะตองไปเอาศาลมาอีกนะครับ นั่นประเดน็

หนึง่ 

 อีกประเด็นหนึง่คือ กรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญหลายคนบอกอายเขา ผมก็บอกวาคุณ

ควรจะอายที่เรามีคนที่พยายามหลีกเลีย่งคนที่เอาเปรียบคนอื่นมากกวา แลวเขาบอกไมมีแบบอยางที่ไหน 

ผมวามันมีแบบอยางคือที่บงัคลาเทศ เมื่อไมนานมานี้ประเทศบังคลาเทศระหวางเลอืกตั้งเขาก็ตัง้คนขึ้นมา

รักษาการ ตั้งอดีตประธานศาลสูงสุดคนสุดทายเขามา แตคนคนนัน้จะตองไมสังกดัพรรคการเมอืง ข้ึนมา

รักษาการ แตของเราตกลงวาจะเอาเปนอยางนี้ตามมาตรา ๑๗๗  

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมพอดีไปอานในมาตรา ๑๖๗ วรรคสี่ ผมอานแลว 

ผมวาเขียนไมรูมีเฉพาะประเทศเราทีเ่ขียน นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระหรือเกิน

กวา ๘ ปมิได สุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรณีใดจะยาวกวากนั อันนี้คือไมตองการใหอยูยาว

เพราะฉะนัน้เกิน ๘ ป แตไมเกิน ๒ วาระ คือผมไมแนใจวาวัตถุประสงคคือเกิน ๘ ปก็ได แตหามเกิน ๒ วาระ 

๓ วาระ ๘ ปก ็โอ.เค.  

 ประธาน  :  ถาวาระแลวมนั ๙ ปอยางนี้กไ็มไดนะ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  คือปญหาตรงนี้วาเวลาเราตีความมันจะเกิดปญหา

มากวา ตกลงหมายความวา ตองการจะ ๓ วาระก็ได แตวาถาไมเกนิ ๘ ป เหน็ไหมครับ คือหมายถึงวา ๒ 

วาระเกนิ ๘ ปก็ได ปญหามนัมีขอทีท่ําใหตีความครับ คอืผมดูวามนันาจะมีอะไรทีม่นัมากํากับสักอยาง 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๗/๓ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้มนัจะตองเปนวา ติดตอกันเกินกวา ๒ วาระไมได ทั้งนี้จะตองไม

เกิน ๘ ป 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  คือผมเขาใจวาเขาอาจจะยอมใหเกิน ๘ ป แตยังไมให

เกิน ๒ วาระ ถาผมคิดอยางนี้นะครับ วา ๒ วาระเต็มมนัอาจจะเกนิ ๘ ป แตวาถามีหลายวาระอยางไรหาม

เกิน ๘ ป 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมกําลังมองวา บทบัญญัติอันนี้มนัควรจะกําหนดไป 

อยางเดยีว พอเอา ๒ อยาง อยางนีท้านประธานเชื่อไหมวามนัเกิดปญหา สมมุติวามนัเต็มวาระ ๆ ละ ๔ ป  

พอมันเตม็แลว แลวเกิดมันตองรักษาการขณะเลือกตั้ง จะ ๕ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือนก็แลวแต กลายเปน

นายกรัฐมนตรีทําผิดกฎหมายเลย เพราะมันเกนิ ๘ ป ผมกําลงัมองวาเอาคือวาระกพ็อแลว อยาไปเอา

จํานวนปเลย จะเปนวาระหนึ่งจะ ๒ ปแลวยุบสภาก็แลวแต แตวาหามเกิน ๒ วาระไปเลย ไมใหเกิน ๒ วาระ

ติดตอกันจะดกีวา เพราะถาทานไปเอาจาํนวนปเกิดปญหาแนเลย มันยุบเร่ือย ๆ มันกลายเปนวา ๔ วาระ  

๘ ปอะไรอยางนี ้

 ประธาน  :  มันควรจะมัดไปหรือเปลาวา วาระของอะไร 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  วาระของนายกรัฐมนตรี คือถาเกิดไมมีลาออกก็คือ ๔ ป  

ตามสภา ที่อยูตามวาระของสภา วาระคือสภา เพราะนายกรัฐมนตรีมนัตองเปน สส. 

 ประธาน  :  นั่นสิ มนัจะตองมัดไววา วาระของสภาผูแทนราษฎร  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ใช ก็สรุปแลวนายกรัฐมนตรีจะตองดํารงตําแหนงไม

ติดตอกันเกิน ๒ วาระของการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีติดตอกัน 

 ประธาน  :  ถาบอกอยางนี้ไมเกิน ๒ วาระของสภาผูแทน หรือไมเกิน ๘ ป 

 นายเสริมเกียรต ิ วรดิษฐ  :  มันไมได ก็ผมถึงบอกวาเอาวาระไมไดอยางที่พี่มหนิทร  

เดี๋ยวเกิดตัวเองลาออกละ ใชไหม แลวสภายังอยูนายกรฐัมนตรีไมอยู แลวก็เอา ๒ วาระของการดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีติดตอกัน วาระของการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไปเลย 

 ประธาน  :  คือเจตนารมณในเรื่องนี้ที่คุยกนั คือไมอยากใหนัง่อยูนานรากจะงอก 

เพราะฉะนัน้ทาํอยางไรไมใหรากงอกและไมใหตีความ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไมเกิน ๒ วาระของการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีติดตอกัน 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ผมเขาใจวาอนันี้มนัหมายถงึตองการวาอนัไหนยาวกวากัน  

เขาก็อยูไดนานขนาดนั้น ถา ๒ วาระไปเกนิ ๘ ปเขาก็ได 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อยางนี้ปองกนัไมใหถกูยุบสภาโดยไรเหตุผลดวย เพราะคณุจะ

โดนนับเปนวาระไป เพราะตองการไมใหมกีารยุบสภาโดยไรเหตุผล 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     วีรพร ๗/๔ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  คือเราเหน็ในตางประเทศเราไมเคยกํากับดวยป เขาพูดถึงแควาระเฉย ๆ วาอยู

กี่วาระติดตอกนั คือเทากับวาถาทานเวนไปทานมีโอกาสจะไปเปนใหม ถาติดตอกัน ไมไดติดตอนะครับ

อยางนี ้

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ทานประธานเลนชมผมกอนและผมไมชมไดอยางไร ก็สรุป

แลวเรามีเปนชิ้นเปนอัน แลวก็ผมคิดวานอกจากจะติแกในเรื่องภาษาไทย และยังมีประเด็นสําคญั ก็คิดวา

อยางนอย ๆ เลมนี้คงไมทําใหประธานพี่มานิจ  สุขสมจติร อายเขาแน 

 ประธาน  :  ผมวางานเราจะไปหนักตรงกอนวนัที ่๖ กรกฎาคม ตรงนัน้ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอใหมันม ีผมกลัววาจะไมใหเราทํา 

 ประธาน  :  กอนวนัที ่๖ กรกฎาคม ออกไปสูประชาชนแลวมันจะตองเนีย๊บ คุณสพุจน 

เชิญครับ 

 นายสพุจน  ไพบูลย  :  ผมหารือนิดหนึง่ครับ เพราะวาวันนั้นทานประธานอัครวิทยฝากวา 

วรรคตอนไหนอยากใหทาํใหทานสักหนอย ประเดี๋ยวทานนอยใจ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้พี่สุพจน อยางที่ทานประธานอนกุรรมาธกิารเราวา

มันยงัไมมีความนิ่ง และตอนนี้เหน็จะ ๆ มันยังไมคอยม ีเพราะฉะนัน้แลวทีท่านพูดเราคํานงึอยู แตเราก็บอก

ทานยงัไมเหน็ ก็ตกไป 

 

                      - ๘/๑   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๘/๑ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  คืออยางนี้ครับ ตั้งแตหนา ๒ เลย อยางมาตรา ๓ บรรทัดแรกเลย 

พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข เปนนี่บรรทัดหนึง่ และประมุขอีกบรรทัดหนึง่ ขอความตรงนี้ควรจะติดกัน 

คืออยากทาํใหทานประธานสักนิดหนึง่ แตวาเราไมพิมพก็ไดบอกประธานวา เนื่องจากวาเรานัน้ไปเรื่องที ่

เขียนทีจ่ะใหทานประธานพรุงนี้มนัเยอะ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เอาอยางนี้ดีกวาพี่ ถาพี่สามารถทําไดอันนี้เอานอกเลม 

ในสวนที่เจอไมตองไปใหเจาหนาที่กงัวลตรงนี้ ตรงวรรคตอนที่ถาใครทําไดก็แลวแตพี่และผูอ่ืนทําได  

เอามารวมเปนอีกฉบับหนึง่นอกเลม และก็ไปใหเปนของใหทานประธานนอกเลม ไดไหมพี่สุพจน  

เจาหนาที่เขาจะไดจบตรงทีว่าวนันี้ก็เอาส่ิงที่ประชุมวนันี้ไปพิมพและก็ไปแทรกไปเปลี่ยน สวนวรรคตอน 

ที่พีว่า อยางเชน มาตรา ๓ ทีพ่ี่วามันนาจะอยูตรงเดียวกนั  

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ถูกไหมครับ อยางนีค้รับ ผมถามวาถูกไหมครับ ทรงเปนประมขุ 

ถูกนะครับ หรืออยางมาตรา ๕ ยอมอยูในความ ใน นาจะมาอยูหนาความคุมครอง 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือถามานั่งถกกันตรงนีพ้ี่ บางคนเขาบอกตรงนี้มนัก็ไมเห็น 

เสียหายอะไร พี่ลองดูสิ ทรงเปนประมุขก็ดอียูใน แลวมันมาตอความคุมครอง มนัก็ตองมานั่ง หมายถึงวา 

ตองมานั่งเอาหลัก คนที่รูจริงวามันควรจะจบบรรทัดตรงไหน เพิ่มตรงไหนอยางไร คือผมดูตรงนี ้

ผมหมายถงึวาผมไมขัดตา แตผมไมเกงภาษาไทย อาจารยวรรณชัย เชิญครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ของแนวกฤษฎกีาก็เพียงแตวาคํานัน้อยาใหขาดและกัน  

คือถาเปนคาํเดียวกนั อยางเชน บุคคล อยางนี้มนัตองอยูบรรทัดเดียวกัน แตไมใช บคุ คําหนึ่ง แลว คล อีก 

บรรทัดหนึง่อยางนี้ครับ หลกัเปนแคนัน้ แตวาความสละสลวยก็อาจจะเปนอยางที่ทานสุพจนวา  

สละสลวยก็อาจจะใหไปอยูดวยกนั  

  นายสพุจน ไพบูลย  :  คือผมเนื่องจากวาวนันัน้ทานประธานอัครวทิยบอกวา เละเทะเลย 

จําไดไหมครับ  

  ประธาน  :  มนัก็จาํเปนจะตองเปนอยางนี ้ผมก็อยากใชคําเดิม เพราะขณะนี้มันยังไมนิ่ง 

อยูที่วาใชเครือ่งพิมพอะไร  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมแกลงพูดวาวันนั้นทานประธานอัครวิทยทานก็บอกวา 

เลมของสภามนัถูก เลมนี้ไมใช ผมบอก ผมคุยกับเจาหนาที่แลวเขาบอกเหมือนกนัเลย ผมกบ็อกไมเหมือน 

ไปยกตัวอยางชนหนาผมดวย มาตรา ๒๔๖ ของอยัการ ผมวาผมดูเลยนะ ๒ อันนี้ผมวาเหมือน ไหนขอ 

มาดูสิ ประธาน อันนี้เหมือน แตของเราไมเหมือนมีอยูอันหนึง่ ผมก็เลยบอก มนัมีกี่อันกนั 

  ประธาน  :  มนัอยางนี้นะครบั คือคํา อยางคําวา สนอง ไมใชวา สน ไปอยูบรรทัดหนึ่ง 

แลวก็เอา อง ไปอยูอีกบรรทดัหนึง่อยางนี้ไมได แตวามนัควรจะวรรคตรงนี้ อันนี้ละครับมันยงัไมนิง่ตรงนี้  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ศิริพร ๘/๒ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อันนี้มนัยงัไมออกมาเปนกฎหมายพี ่เขาเปนเพยีงเลม 

  ประธาน  :  คอืเพื่อไมใหประธานอัครวิทยรูสึกวาเราบอกใหทาํแลวไมทําเลย เราก็ม ี

ตัวอยาง อยางนี ้อยางของอาจารยวรรณชัยก็ใหแยกวรรคออกมา นี่กไ็ปดูใหแลว สวนวรรคตอนตาง ๆ  

มันยงัไมนิง่ เมือ่เราแกไปตรงนี้เดี๋ยวเขาไปพิมพใหมอีก ใชเครื่องพิมพอีกเครื่องหนึ่ง มนัก็จะแยกกนัอีก 

มันก็ไมเปนไปตามนัน้ ไมเปนไรหรอก ผมวาอธิบายได อธิบายวาถามนันิง่แลวเราจะทําให ตอนนีม้ันยงั 

ไมนิ่ง  ไมมีอะไรแลวนะครับ ผมขออนุญาตปดประชุมครับ ขอบคุณครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๕  นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 


